

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (“AA”) และบริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด (“BWM”) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน AA และ BWM จาก บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นเดิมของ AA และ BWM โดยมีต้นทุนของเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2,806 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ AA และ BWM ตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา

บัญชีรายได้ของกลุ่มบริษัทจากการให้บริการสื่อโฆษณาเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีรายได้หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมหลายพื้นที่ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขายสื่อโฆษณา ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายได้จากการ ให้บริการสื่อโฆษณาทำให้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม ผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้อง
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีรายได้ ลูกหนี้การค้า และเงินสด และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### การรวมธุรกิจ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (“AA”) และบริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด (“BWM”) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ณ วันที่ซื้อกิจการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจาก เป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม และฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยมดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจโดยการ

- ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อธุรกิจ เพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
- ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงิน เพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยไม่รวมถึงต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
- ประเมินการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติที่สำคัญต่าง ๆ ที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
- สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำลอง ทดสอบข้อสมมติที่สำคัญกับข้อมูลในอดีตของกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น เปรียบเทียบอัตราคิดลดกับต้นทุนทางการเงินของกิจการและของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้บริหาร
- พิจารณาความสมเหตุสมผลสนับสนุนค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้ โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบในการกำหนดราคาซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

## **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ

การกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามิมีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อ จัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เดิมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                       | งบการเงินรวม |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |                       |
|--|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2566         | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                  | 2565                  |                       |
| <b>สินทรัพย์</b>                               |              |                        |                       |                       |                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |              |                        |                       |                       |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 7            | 1,095,766,500          | 543,995,374           | 680,129,501           | 260,224,002           |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 8            | 2,761,003,616          | 2,230,386,997         | 2,699,644,681         | 2,110,574,291         |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายภายใน 1 ปี        | 9            | 324,374,437            | 375,852,244           | 261,377,093           | 190,089,222           |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6            | 27,135,589             | 45,510,828            | -                     | 4,471,265             |
| สินค้าคงเหลือ                                  |              | 5,117,171              | 1,014,726             | -                     | -                     |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น               | 10           | -                      | 216,661               | -                     | -                     |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         |              | 115,271,047            | 160,229,432           | 79,985,610            | 99,713,754            |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   |              | <b>4,328,668,360</b>   | <b>3,357,206,262</b>  | <b>3,721,136,885</b>  | <b>2,665,072,534</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |              |                        |                       |                       |                       |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน                | 11           | 8,450,000              | 8,648,000             | -                     | -                     |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                          | 12           | -                      | -                     | 4,028,101,774         | 4,091,444,715         |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า                          | 13           | 3,978,781              | 7,520,758             | -                     | -                     |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม                          | 14           | 141,970,377            | 150,518,058           | -                     | -                     |
| ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ | 15           | 4,296,410,659          | 4,613,943,516         | 2,363,246,713         | 2,490,956,296         |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                           | 16           | 4,737,202,122          | 4,542,753,796         | 2,351,257,941         | 2,585,014,009         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | 17           | 563,669,970            | 665,817,790           | 59,208,279            | 74,198,347            |
| ค่าความนิยม                                    | 18           | 745,874,371            | 762,769,850           | -                     | -                     |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              | 31           | 321,679,338            | 339,784,771           | 194,821,290           | 210,669,021           |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายมากกว่า 1 ปี      | 9            | 50,372,609             | 37,870,553            | 45,036,694            | 29,174,390            |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น            | 10           | 838,800,000            | 712,980,000           | 838,800,000           | 712,980,000           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 19           | 207,660,097            | 262,152,139           | 37,438,887            | 124,573,590           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                |              | <b>11,916,068,324</b>  | <b>12,104,759,231</b> | <b>9,917,911,578</b>  | <b>10,319,010,368</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                            |              | <b>16,244,736,684</b>  | <b>15,461,965,493</b> | <b>13,639,048,463</b> | <b>12,984,082,902</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                 | งบการเงินรวม |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                      |                      |
|--|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2566         | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                 | 2565                 |                      |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       |              |                        |                      |                      |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                  |              |                        |                      |                      |                      |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร              | 20           | 815,000,000            | 1,055,000,000        | 815,000,000          | 1,035,000,000        |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            | 21           | 1,842,350,017          | 1,693,391,314        | 2,518,287,760        | 1,865,242,915        |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |              |                        |                      |                      |                      |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี              | 22           | -                      | 645,165              | -                    | -                    |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า               |              |                        |                      |                      |                      |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี              | 16           | 1,142,148,497          | 1,097,169,957        | 797,327,388          | 779,878,434          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                      |              | 55,573,277             | 51,779,477           | 26,569,705           | 20,382,116           |
| รายได้รับล่วงหน้า                        |              | 157,261,051            | 327,701,310          | 55,404,408           | 284,681,549          |
| ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ             |              | 164,779,531            | 144,009,791          | 127,757,612          | 108,790,790          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     |              | 50,176,356             | 68,850,253           | 22,141,920           | 48,510,898           |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>               |              | <b>4,227,288,729</b>   | <b>4,438,547,267</b> | <b>4,362,488,793</b> | <b>4,142,486,702</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>               |              |                        |                      |                      |                      |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน       |              |                        |                      |                      |                      |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี              | 16           | 2,844,253,830          | 2,595,896,944        | 1,280,705,049        | 1,495,049,273        |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน         |              | 39,305,801             | 18,860,245           | 25,108,951           | 10,885,507           |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          | 31           | 108,235,056            | 124,856,698          | -                    | -                    |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                  |              | 75,789,988             | 77,311,095           | -                    | -                    |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>            |              | <b>3,067,584,675</b>   | <b>2,816,924,982</b> | <b>1,305,814,000</b> | <b>1,505,934,780</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                        |              | <b>7,294,873,404</b>   | <b>7,255,472,249</b> | <b>5,668,302,793</b> | <b>5,648,421,482</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ  | งบการเงินรวม |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2566         | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                  | 2565                  |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>  |              |                        |                       |                       |
| ทุนเรือนหุ้น  | 23, 24       |                        |                       |                       |
| ทุนจดทะเบียน  |              |                        |                       |                       |
| หุ้นสามัญ 4,432,476,269 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  | 443,247,627  | 443,247,627            | 443,247,627           | 443,247,627           |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  |              |                        |                       |                       |
| หุ้นสามัญ 4,289,565,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท<br>(2565: หุ้นสามัญ 4,279,343,768 หุ้น<br>มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) | 428,956,521  | 427,934,377            | 428,956,521           | 427,934,377           |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   | 23, 24       | 6,725,818,948          | 6,725,818,948         | 6,645,069,540         |
| สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   |              | 29,220,274             | 29,220,274            | 29,220,274            |
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น  |              |                        |                       |                       |
| ในบริษัทย่อย  | 2.2          | (5,464,840)            | -                     | -                     |
| กำไรสะสม  |              |                        |                       |                       |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย   | 25           | 44,324,763             | 44,324,763            | 44,324,763            |
| ยังไม่ได้จัดสรร   |              | 2,062,296,213          | 1,473,900,545         | 1,334,100,737         |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  |              | (613,436,974)          | (710,410,781)         | (591,675,573)         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   |              | 8,671,714,905          | 7,904,573,878         | 7,970,745,670         |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   |              | 278,148,375            | 301,919,366           | -                     |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>   |              | <b>8,949,863,280</b>   | <b>8,206,493,244</b>  | <b>7,335,661,420</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>   |              | <b>16,244,736,684</b>  | <b>15,461,965,493</b> | <b>13,639,048,463</b> |
|   |              | -                      | -                     | -                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ  | งบการเงินรวม |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                      |                      |
|---|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2566         | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                 | 2565                 |                      |
| <b>กำไรขาดทุน:</b>  |              |                        |                      |                      |                      |
| <b>รายได้</b>   |              |                        |                      |                      |                      |
| รายได้จากการขายและให้บริการ                                       | 26           | 8,364,926,181          | 6,589,991,743        | 6,776,581,155        | 5,281,419,851        |
| รายได้เงินปันผล   | 12           | -                      | -                    | 168,345,668          | 48,499,984           |
| รายได้อื่น  |              | 80,964,891             | 92,638,807           | 44,561,870           | 52,159,438           |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์   |              | -                      | 23,531,453           | -                    | 23,531,453           |
| <b>รวมรายได้</b>  |              | <b>8,445,891,072</b>   | <b>6,706,162,003</b> | <b>6,989,488,693</b> | <b>5,405,610,726</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |              |                        |                      |                      |                      |
| ต้นทุนการขายและให้บริการ  |              | 5,860,643,643          | 4,784,814,596        | 5,010,145,163        | 3,964,439,068        |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ                        |              | 466,308,295            | 303,078,488          | 399,630,659          | 259,572,219          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   |              | 648,687,202            | 518,553,932          | 396,975,658          | 294,348,383          |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน                                   | 12           | -                      | -                    | 63,342,941           | 68,621,520           |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม                                 | 18           | 15,000,000             | -                    | -                    | -                    |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  |              | <b>6,990,639,140</b>   | <b>5,606,447,016</b> | <b>5,870,094,421</b> | <b>4,586,981,190</b> |
| <b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>  |              |                        |                      |                      |                      |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า                            | 13           | (3,541,977)            | (8,454,405)          | -                    | -                    |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                            | 14           | (1,495,379)            | (5,004,903)          | -                    | -                    |
| ต้นทุนทางการเงิน  | 27           | (256,291,692)          | (181,333,467)        | (165,405,919)        | (117,604,382)        |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>                              |              | <b>1,193,922,884</b>   | <b>904,922,212</b>   | <b>953,988,353</b>   | <b>701,025,154</b>   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   | 31           | (246,616,539)          | (209,381,216)        | (178,480,658)        | (162,305,885)        |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>   |              | <b>947,306,345</b>     | <b>695,540,996</b>   | <b>775,507,695</b>   | <b>538,719,269</b>   |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>                                   |              |                        |                      |                      |                      |
| <i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>       |              |                        |                      |                      |                      |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน                    |              |                        |                      |                      |                      |
| ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  |              | (6,921,864)            | (22,788,789)         | -                    | -                    |
| <i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>    |              |                        |                      |                      |                      |
| กำไร (ขาดทุน) จากจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน   |              |                        |                      |                      |                      |
| ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น |              |                        |                      |                      |                      |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้   |              | 100,656,000            | (147,948,386)        | 100,656,000          | (147,948,386)        |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย         |              |                        |                      |                      |                      |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้   |              | (1,994,067)            | 7,826,038            | (1,994,067)          | -                    |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>                            |              | <b>91,740,069</b>      | <b>(162,911,137)</b> | <b>98,661,933</b>    | <b>(147,948,386)</b> |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                             |              | <b>1,039,046,414</b>   | <b>532,629,859</b>   | <b>874,169,628</b>   | <b>390,770,883</b>   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

|  | งบการเงินรวม         |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| หมายเหตุ   | 2566                 | 2565               | 2566                 | 2565          |
|  |                      | (ปรับปรุงใหม่)     |                      |               |
| <b>การแบ่งปันกำไร</b>  |                      |                    |                      |               |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 911,246,665          | 685,873,687        | 775,507,695          | 538,719,269   |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 36,059,680           | 9,667,309          |                      |               |
|  | <u>947,306,345</u>   | <u>695,540,996</u> |                      |               |
| <b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>                        |                      |                    |                      |               |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 1,006,226,405        | 534,451,493        | 874,169,628          | 390,770,883   |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 32,820,009           | (1,821,634)        |                      |               |
|  | <u>1,039,046,414</u> | <u>532,629,859</u> |                      |               |
| <b>กำไรต่อหุ้น</b>   | 32                   |                    |                      |               |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   |                      |                    |                      |               |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                         | <u>0.2128</u>        | <u>0.1614</u>      | <u>0.1811</u>        | <u>0.1267</u> |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด  |                      |                    |                      |               |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                         | <u>0.2123</u>        | <u>0.1614</u>      | <u>0.1807</u>        | <u>0.1267</u> |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้            |                      |                    |                      |               |

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

|  | (หน่วย: บาท)  |                        |                      |               |
|--|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
|  | งบการเงินรวม  |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|  | 2566          | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                 | 2565          |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        |               |                        |                      |               |
| กำไรก่อนภาษี   | 1,193,922,884 | 904,922,212            | 953,988,353          | 701,025,154   |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี                               |               |                        |                      |               |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                     |               |                        |                      |               |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                | 2,390,435,683 | 2,428,938,077          | 1,463,598,651        | 1,659,092,930 |
| ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า                                    | -             | (50,991,770)           | -                    | (41,170,205)  |
| ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 5,771,522     | 14,158,875             | 44,233,138           | 1,089,560     |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์  | -             | (21,409,053)           | -                    | (23,531,453)  |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                | 10,731,999    | 20,052,103             | 13,797,233           | 2,899,984     |
| การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)   | 210,399       | (395,490)              | -                    | -             |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์                                   | (1,011,384)   | (6,330,297)            | (1,094,618)          | (3,828,357)   |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์                                | 11,555,342    | 3,162,650              | 7,641,716            | 2,800,231     |
| ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน                              | -             | -                      | 63,342,941           | 68,621,520    |
| ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์                              | -             | 231,281                | -                    | -             |
| ขาดทุนจากการซื้อขายของค่าความนิยม                            | 15,000,000    | -                      | -                    | -             |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                             | 17,952,972    | 3,792,154              | 11,730,860           | 1,444,207     |
| กำไรจากการจำหน่าย/ชำระบัญชีในบริษัทย่อย                      | (428,604)     | -                      | -                    | -             |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม                       | -             | (2,149,312)            | -                    | -             |
| กำไรจากการลดทุนในบริษัทร่วม                                  | -             | (15,541)               | -                    | -             |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า                           | (6,000,000)   | -                      | -                    | -             |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า                       | 3,541,977     | 8,454,405              | -                    | -             |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                       | 1,495,379     | 5,004,903              | -                    | -             |
| รายได้เงินปันผล  | -             | -                      | (168,345,668)        | (48,499,984)  |
| รายได้ทางการเงิน   | (5,338,472)   | (2,840,483)            | (4,911,194)          | (1,368,631)   |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 256,184,938   | 181,333,467            | 165,405,919          | 117,604,382   |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง                        |               |                        |                      |               |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                               | 3,894,024,635 | 3,485,918,181          | 2,549,387,331        | 2,436,179,338 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                          |               |                        |                      |               |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                  | (559,047,658) | (705,389,668)          | (591,028,671)        | (478,818,195) |
| สินค้าคงเหลือ  | (4,312,844)   | 2,733,152              | -                    | -             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | 111,302,224   | 115,490,850            | (73,522,298)         | 85,062,908    |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                    | (41,056,458)  | 16,863,590             | (7,240,429)          | (96,935)      |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             |               |                        |                      |               |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                | 236,527,513   | 138,104,561            | 699,122,704          | 122,336,345   |
| รายได้รับล่วงหน้า  | (171,852,108) | 65,452,676             | (229,277,141)        | 82,129,827    |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 4,796,254     | 59,564,899             | (7,415,395)          | 44,555,967    |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                      | -             | 8,016,025              | -                    | -             |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                    | 3,470,381,558 | 3,186,754,266          | 2,340,026,101        | 2,291,349,255 |
| จ่ายดอกเบี้ย   | (235,392,243) | (181,260,452)          | (143,443,348)        | (117,604,382) |
| จ่ายภาษีเงินได้  | (300,223,390) | (224,199,227)          | (181,097,583)        | (139,779,816) |
| รับคืนภาษีเงินได้  | 85,143,343    | 74,824,500             | 78,512,828           | 60,189,648    |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  | -             | (519,000)              | -                    | -             |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                               | 3,019,909,268 | 2,855,600,087          | 2,093,997,998        | 2,094,154,705 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

|  | งบการเงินรวม           |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 2566                   | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2566                   | 2565                   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                                      |                        |                        |                        |                        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) | 10,506,209             | 8,687,927              | 4,471,265              | (4,471,265)            |
| เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน                              | -                      | 216,366,443            | -                      | 216,366,443            |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน                                     | -                      | (16,123,989)           | -                      | (16,123,989)           |
| เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย                         | (20,005,895)           | (3,206,691,089)        | (8,722,991)            | (3,209,571,936)        |
| เงินสดจ่ายคืนทุนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (14,100,000)           | -                      | -                      | -                      |
| เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           | (2,641,622)            | -                      | -                      | -                      |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                    | -                      | (41,782,000)           | -                      | -                      |
| เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า                          | 2,600,000              | -                      | -                      | -                      |
| เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์  | (458,777,312)          | (258,379,582)          | (352,299,394)          | (146,870,003)          |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์                                       | (196,449,858)          | (340,933,696)          | (184,040,572)          | (324,588,461)          |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                      | (14,329,755)           | (33,388,394)           | (4,014,213)            | (8,466,653)            |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้                                     | (17,661,308)           | (383,047,845)          | (1,633,059)            | (313,851,398)          |
| เงินสลับจากการจำหน่ายอุปกรณ์   | 23,812,151             | 31,034,119             | 23,827,918             | 22,453,655             |
| เงินสลับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์                                    | -                      | 97,167,875             | -                      | 97,167,875             |
| ดอกเบี้ยรับ  | 4,933,977              | 2,423,985              | 4,872,775              | 1,351,953              |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  | -                      | -                      | 168,345,668            | 48,499,984             |
| เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  | 497,860                | -                      | -                      | -                      |
| เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  | -                      | (580,000)              | -                      | -                      |
| เงินสลับจากการลดทุนของบริษัทร่วม                                       | -                      | 19,500,000             | -                      | 19,500,000             |
| เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                             | -                      | 3,000,000              | -                      | -                      |
| เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม                             | -                      | 5,800,000              | -                      | -                      |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                       | 216,661                | (16,661)               | -                      | -                      |
| <b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>                                  | <b>(681,398,892)</b>   | <b>(3,896,962,907)</b> | <b>(349,192,603)</b>   | <b>(3,618,603,795)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                                  |                        |                        |                        |                        |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)                           | 198,000                | (5,000,000)            | -                      | -                      |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง                        | (3,900,170)            | -                      | -                      | -                      |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)                            | (240,000,000)          | 90,000,000             | (220,000,000)          | 70,000,000             |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                        | (645,165)              | (59,015,405)           | -                      | -                      |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า                                      | (1,277,834,125)        | (1,014,969,058)        | (886,689,450)          | (654,973,483)          |
| เงินสลับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน   | 81,771,552             | 622,233,333            | 81,771,552             | 622,233,333            |
| เงินรับค่าหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                               | 4,250,000              | -                      | -                      | -                      |
| เงินปันผลจ่าย  | (299,981,998)          | -                      | (299,981,998)          | -                      |
| เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย       | (43,675,480)           | (11,007,385)           | -                      | -                      |
| <b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       | <b>(1,779,817,386)</b> | <b>(377,758,515)</b>   | <b>(1,324,899,896)</b> | <b>37,259,850</b>      |
| <b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง</b>                                | <b>(6,921,864)</b>     | <b>(22,788,789)</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>            | <b>551,771,126</b>     | <b>(1,441,910,124)</b> | <b>419,905,499</b>     | <b>(1,487,189,240)</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                                    | 543,995,374            | 1,985,905,498          | 260,224,002            | 1,747,413,242          |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                            | <b>1,095,766,500</b>   | <b>543,995,374</b>     | <b>680,129,501</b>     | <b>260,224,002</b>     |
|  | -                      | -                      | -                      | -                      |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

|   | งบการเงินรวม   |             | งบการเงินเฉพาะกิจการ |             |
|---|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|   | 2566           | 2565        | 2566                 | 2565        |
|   | (ปรับปรุงใหม่) |             |                      |             |
| <b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด</b>         |                |             |                      |             |
| <b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>                      |                |             |                      |             |
| รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ             | 129,062,593    | 196,449,858 | 125,810,772          | 184,040,572 |
| รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ | -              | 22,429,907  | -                    | -           |
| รายการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ           | -              | -           | 11,800,533           | 75,500,000  |
| เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   | (20,005,895)   | 160,736,061 | (8,722,991)          | 160,736,061 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่    | 1,454,583,338  | 805,620,653 | 675,807,111          | 677,025,308 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง                        | -              | 162,000,000 | -                    | 162,000,000 |
| เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น                        | 320,856,930    | 299,981,998 | 320,856,930          | 299,981,998 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย:บาท)

|  | งบการเงินรวม                      |                             |   |  |                   |                      |  |                      |                          |   |                          | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น<br>ของบริษัทย่อย | ส่วนของผู้<br>ถือหุ้นที่ได้เสียที่<br>ไม่มีอำนาจควบคุม<br>ของบริษัทย่อย | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|
|  | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ       |                             |   |  |                   |                      |  |                      |                          |   |                          |   |   |                          |
|  | ทุนเรือนหุ้นที่ออก<br>และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า<br>หุ้นสามัญ | สำรองส่วนทุน<br>จากการจ่ายโดย<br>ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | ส่วนต่ำกว่าทุนจากการ<br>เปลี่ยนแปลงสัดส่วน<br>การถือหุ้นในบริษัทย่อย | กำไรสะสม          |                      | ผลต่างจากการแปลงค่า<br>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น |                      |                          | รวมองค์ประกอบอื่น<br>ของส่วนของผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ<br>ผู้ถือหุ้น |   |   |                          |
|  |                                   |                             |   |  | จัดสรรแล้ว        | ยังไม่ได้จัดสรร      | งบการเงินที่เป็น<br>เงินตราต่างประเทศ          | ส่วนต่ำกว่าทุน       | จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน |   |                          |   |   |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565</b>   | 419,317,354                       | 6,031,453,231               | 29,220,274  | (560,834)  | 43,484,763        | 1,068,146,079        | (6,687,558)                                    | (531,598,252)        | (538,285,810)            | 7,052,775,057                             | 307,424,379              | 7,360,199,436                             |   |                          |
| กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 685,873,687          | -  | -                    | -                        | 685,873,687                               | 9,667,309                | 695,540,996                               |   |                          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 7,917,842            | (11,391,650)                                   | (147,948,386)        | (159,340,036)            | (151,422,194)                             | (11,488,943)             | (162,911,137)                             |   |                          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 693,791,529          | (11,391,650)                                   | (147,948,386)        | (159,340,036)            | 534,451,493                               | (1,821,634)              | 532,629,859                               |   |                          |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23, 24)   | 8,617,023                         | 613,616,309                 | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | 622,233,332                               | -                        | 622,233,332                               |   |                          |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)  | -                                 | -                           | -   | -  | 840,000           | (840,000)            | -  | -                    | -                        | -   | -                        | -   |   |                          |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | (299,981,998)        | -  | -                    | -                        | (299,981,998)                             | -                        | (299,981,998)                             |   |                          |
| ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย   | -                                 | -                           | -   | 590,636  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | 590,636                                   | (1,170,636)              | (580,000)                                 |   |                          |
| การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี<br>อำนาจควบคุมจากการจำหน่ายเงินลงทุน<br>ในบริษัทย่อย                 | -                                 | -                           | -   | (5,494,642)  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | (5,494,642)                               | 5,494,642                | -   |   |                          |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม<br>ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | 3,000,000                | 3,000,000                                 |   |                          |
| เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | (11,007,385)             | (11,007,385)                              |   |                          |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 12,784,935           | -  | (12,784,935)         | (12,784,935)             | -   | -                        | -   |   |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - ปรับปรุงใหม่</b>  | <b>427,934,377</b>                | <b>6,645,069,540</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>(5,464,840)</b>   | <b>44,324,763</b> | <b>1,473,900,545</b> | <b>(18,079,208)</b>                            | <b>(692,331,573)</b> | <b>(710,410,781)</b>     | <b>7,904,573,878</b>                      | <b>301,919,366</b>       | <b>8,206,493,244</b>                      |   |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม</b>   | 427,934,377                       | 6,645,069,540               | 29,220,274  | (5,464,840)  | 44,324,763        | 1,491,200,891        | (18,079,208)                                   | (692,331,573)        | (710,410,781)            | 7,921,874,224                             | 301,919,366              | 8,223,793,590                             |   |                          |
| รายการปรับปรุงมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา<br>และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | (17,300,346)         | -  | -                    | -                        | (17,300,346)                              | -                        | (17,300,346)                              |   |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ปรับปรุงใหม่</b>  | <b>427,934,377</b>                | <b>6,645,069,540</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>(5,464,840)</b>   | <b>44,324,763</b> | <b>1,473,900,545</b> | <b>(18,079,208)</b>                            | <b>(692,331,573)</b> | <b>(710,410,781)</b>     | <b>7,904,573,878</b>                      | <b>301,919,366</b>       | <b>8,206,493,244</b>                      |   |                          |
| กำไรสำหรับปี   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 911,246,665          | -  | -                    | -                        | 911,246,665                               | 36,059,680               | 947,306,345                               |   |                          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | (1,994,067)          | (3,682,193)                                    | 100,656,000          | 96,973,807               | 94,979,740                                | (3,239,671)              | 91,740,069                                |   |                          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | 909,252,598          | (3,682,193)                                    | 100,656,000          | 96,973,807               | 1,006,226,405                             | 32,820,009               | 1,039,046,414                             |   |                          |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)   | 1,022,144                         | 80,749,408                  | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | 81,771,552                                | -                        | 81,771,552                                |   |                          |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | (320,856,930)        | -  | -                    | -                        | (320,856,930)                             | -                        | (320,856,930)                             |   |                          |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง<br>จากการลดทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)                           | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | (14,100,000)             | (14,100,000)                              |   |                          |
| เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | (43,675,480)             | (43,675,480)                              |   |                          |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม<br>ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 2.2)                                | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | 4,250,000                | 4,250,000                                 |   |                          |
| จำหน่ายชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย  | -                                 | -                           | -   | -  | -                 | -                    | -  | -                    | -                        | -   | (3,065,520)              | (3,065,520)                               |   |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>   | <b>428,956,521</b>                | <b>6,725,818,948</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>(5,464,840)</b>   | <b>44,324,763</b> | <b>2,062,296,213</b> | <b>(21,761,401)</b>                            | <b>(591,675,573)</b> | <b>(613,436,974)</b>     | <b>8,671,714,905</b>                      | <b>278,148,375</b>       | <b>8,949,863,280</b>                      |   |                          |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

|  | ทุนเรือนหุ้นที่ออก<br>และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า<br>หุ้นสามัญ | สำรองส่วนทุน<br>จากการจ่ายโดย<br>ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | กำไรสะสม                                    |   | องค์ประกอบอื่นของ<br>ส่วนของผู้ถือหุ้น |                      | รวมส่วนของผู้<br>ถือหุ้น |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|----------------------|--------------------------|
|  |                                   |                             |   | จัดสรรแล้ว<br>- สำรองตามกฎหมาย              | ยังไม่ได้จัดสรร                           | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                |                      |                          |
|  |                                   |                             |   |   |   | ส่วนต่ำกว่าทุน                         | รวม                  |                          |
|  |                                   |                             |   | จากการวัด<br>มูลค่าเงินลงทุนใน<br>ตราสารทุน | ขององค์ประกอบอื่น<br>ของส่วนของผู้ถือหุ้น |  |                      |                          |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565</b>   | 419,317,354                       | 6,031,453,231               | 29,220,274  | 43,484,763                                  | 630,761,833                               | (531,598,252)                          | (531,598,252)        | 6,622,639,203            |
| กำไรสำหรับปี                               | -                                 | -                           | -   | -   | 538,719,269                               | -                                      | -                    | 538,719,269              |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี            | -                                 | -                           | -   | -   | -   | (147,948,386)                          | (147,948,386)        | (147,948,386)            |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี             | -                                 | -                           | -   | -   | 538,719,269                               | (147,948,386)                          | (147,948,386)        | 390,770,883              |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23, 24)     | 8,617,023                         | 613,616,309                 | -   | -   | -   | -                                      | -                    | 622,233,332              |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)          | -                                 | -                           | -   | 840,000                                     | (840,000)                                 | -                                      | -                    | -                        |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)                | -                                 | -                           | -   | -   | (299,981,998)                             | -                                      | -                    | (299,981,998)            |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน      | -                                 | -                           | -   | -   | 12,784,935                                | (12,784,935)                           | (12,784,935)         | -                        |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b> | <b>427,934,377</b>                | <b>6,645,069,540</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>44,324,763</b>                           | <b>881,444,039</b>                        | <b>(692,331,573)</b>                   | <b>(692,331,573)</b> | <b>7,335,661,420</b>     |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566</b>   | <b>427,934,377</b>                | <b>6,645,069,540</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>44,324,763</b>                           | <b>881,444,039</b>                        | <b>(692,331,573)</b>                   | <b>(692,331,573)</b> | <b>7,335,661,420</b>     |
| กำไรสำหรับปี                               | -                                 | -                           | -   | -   | 775,507,695                               | -                                      | -                    | 775,507,695              |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี            | -                                 | -                           | -   | -   | (1,994,067)                               | 100,656,000                            | 100,656,000          | 98,661,933               |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี             | -                                 | -                           | -   | -   | 773,513,628                               | 100,656,000                            | 100,656,000          | 874,169,628              |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)         | 1,022,144                         | 80,749,408                  | -   | -   | -   | -                                      | -                    | 81,771,552               |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)                | -                                 | -                           | -   | -   | (320,856,930)                             | -                                      | -                    | (320,856,930)            |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b> | <b>428,956,521</b>                | <b>6,725,818,948</b>        | <b>29,220,274</b>                                 | <b>44,324,763</b>                           | <b>1,334,100,737</b>                      | <b>(591,675,573)</b>                   | <b>(591,675,573)</b> | <b>7,970,745,670</b>     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรับจ้างทำสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณาและให้เช่าเวลาในการโฆษณา บริษัทฯมีที่อยู่ที่ตามที่ตั้งทะเบียนอยู่ที่ 1700 อาคารแพลน บี ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (2565: 298/64-65 ถนนพญาโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

| บริษัท  | ลักษณะธุรกิจ  | จัดตั้งขึ้นใน<br>ประเทศ | อัตราร้อยละ<br>ของการถือหุ้น |                |
|---|---|-------------------------|------------------------------|----------------|
|   |   |                         | 2566<br>ร้อยละ               | 2565<br>ร้อยละ |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>                                  |   |                         |                              |                |
| บริษัท เวิร์ชพาร์ค จำกัด                                  | รับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา              | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท แอด คูซีน จำกัด                                    | รับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา              | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด<br>ดิสเพลย์ จำกัด               | รับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา              | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด<br>(บริษัทฯมีอำนาจควบคุม) | เป็นตัวแทนโฆษณาประเภทดิจิทัล                          | ไทย                     | 45                           | 45             |
| บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด                                | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย<br>ประเภทดิจิทัล | ไทย                     | 80                           | 80             |
| บริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด                                   | รับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา              | ไทย                     | 100                          | 100            |

| บริษัท  | ลักษณะธุรกิจ   | จัดตั้งขึ้นใน<br>ประเทศ | อัตราร้อยละ<br>ของการถือหุ้น |                |
|---|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
|   |  |                         | 2566<br>ร้อยละ               | 2565<br>ร้อยละ |
| บริษัท โคแมส จำกัด  | รับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา                                 | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)   | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย                                     | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด   | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย                                     | ไทย                     | 100                          | 100            |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท มาสเตอร์ สเตนคาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)</b>   |  |                         |                              |                |
| บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด<br>(ถือร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย<br>บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์<br>เมนเนจเม้นท์ จำกัด) | ผลิตรายการและเนื้อหารายการเพื่อเผยแพร่                                   | ไทย                     | 50                           | 50             |
| บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด  | รับจ้างทำสื่อโฆษณา   | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด  | ออกแบบผลิตหรือเป็นตัวแทนสื่อโฆษณา<br>สินค้าทุกประเภท                     | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท แม็กชีว์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  | รับจ้างทำสื่อโฆษณา   | ไทย                     | 85                           | 85             |
| บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด   | ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน  | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด  | เป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิ<br>ประโยชน์ที่ได้มาจากบริษัทในเครือ | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด<br>(เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)  | ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน  | ไทย                     | 50                           | 50             |
| บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย)<br>เอสดีเอ็น บีเอสดี  | ให้บริการสื่อโฆษณา   | มาเลเซีย                | -                            | 90             |
| บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย<br>ลาว จำกัด<br>(เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)   | ให้บริการสื่อโฆษณา   | สปป. ลาว                | 50                           | 50             |
| บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด  | ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน  | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์<br>เมนเนจเม้นท์ จำกัด<br>(เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)                                 | บริหารจัดการศิลปิน   | ไทย                     | 35                           | 35             |
| บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด<br>(เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)   | ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน  | ไทย                     | 50                           | 50             |
| บริษัท ดิจิทัล แฟลคตอรี จำกัด<br>(เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)   | ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์  | ไทย                     | -                            | 50             |
| บริษัท สเพลซ มีเดีย จำกัด<br>(มหาชน)  | ให้บริการพื้นที่โฆษณา และผลิตสื่อโฆษณา                                   | ไทย                     | 70                           | 70             |

| บริษัท   | ลักษณะธุรกิจ  | จัดตั้งขึ้นใน<br>ประเทศ | อัตราร้อยละ<br>ของการถือหุ้น |                |
|--|---|-------------------------|------------------------------|----------------|
|  |   |                         | 2566<br>ร้อยละ               | 2565<br>ร้อยละ |
| บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด  | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย<br>ประเภทดิจิทัล | ไทย                     | 100                          | 100            |
| Plan B OOH Pte. Ltd. (เดิมชื่อ<br>BL Falcon Pte. Ltd.)<br>(เอ็มเอสซีมีอำนาจควบคุม) | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย<br>ประเภทธุรกิจ  | สิงคโปร์                | 100                          | 30             |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”)</b>       |   |                         |                              |                |
| บริษัท แพลตฟอรม์ มัคกะสัน จำกัด  | บริหารจัดการศิลปิน                                    | ไทย                     | 100                          | 100            |
| บริษัท ครีเมอริส โซไซตี้<br>เมเนจเม้นท์ จำกัด                                      | บริหารจัดการศิลปิน                                    | ไทย                     | 60                           | 60             |
| บริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์<br>เมเนจเม้นท์ จำกัด<br>(ไอแอมมีอำนาจควบคุม)               | บริหารจัดการศิลปิน                                    | ไทย                     | -                            | 50             |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)</b>                                 |   |                         |                              |                |
| บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด  | ผลิตและให้บริการเช่าป้าย                              | ไทย                     | 100                          | 100            |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“PB11”)</b>                           |   |                         |                              |                |
| บริษัท โกลเบิล สปอร์ต<br>เวนเจอร์ส จำกัด<br>(PB11 มีอำนาจควบคุม)                   | ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย                  | ไทย                     | 40                           | 40             |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)</b>                                     |   |                         |                              |                |
| บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด  | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย                  | ไทย                     | 100                          | 100            |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด</b>                                     |   |                         |                              |                |
| บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด  | ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย                  | ไทย                     | 100                          | 100            |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท ครีเมอริส โซไซตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด</b>                        |   |                         |                              |                |
| บริษัท จอยบอย ออฟฟิศ จำกัด   | บริหารจัดการศิลปิน                                    | ไทย                     | 65                           | -              |
| <b>ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด</b>                                       |   |                         |                              |                |
| บริษัท อนาคต คอต จำกัด   | ให้บริการออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์<br>แพลตฟอร์ม           | ไทย                     | 66.67                        | -              |

ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับ หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการ กิจการที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจ ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) ในระหว่างปี 2566 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**บริษัทย่อยแห่งใหม่**

| บริษัทผู้ลงทุน                              | บริษัทย่อย                     | ลักษณะธุรกิจ                                    | สัดส่วนเงินลงทุน |  | รายละเอียด   | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) |
|---|--------------------------------|---|------------------|--|--|-----------------------|
|   |                                |   | (ร้อยละ)         |  |  |                       |
| บริษัท คริมเมอร์ส โซโซตี้<br>เมนเจอร์ จำกัด | บริษัท จอย บอย ออฟฟิศ<br>จำกัด | บริหารจัดการศิลปิน                              | 65               |  | ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 325,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว | 3,250                 |
| บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด                 | บริษัท อนาคตคอร์ ดอท<br>จำกัด  | ให้บริการออนไลน์<br>อินฟลูเอนเซอร์<br>แพลตฟอร์ม | 66.67            |  | ลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว | 8,000                 |

**การเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย**

| บริษัทผู้ลงทุน                              | บริษัทย่อย  | ลักษณะธุรกิจ   | สัดส่วนเงินลงทุน |                  | รายละเอียด  | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) |
|---|---|--|------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |   |  | เดิม<br>(ร้อยละ) | ใหม่<br>(ร้อยละ) |   |                       |
| บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด<br>ดิสเพลย์ จำกัด | Plan B OOH Pte. Ltd.<br>(เดิมชื่อ “BL Falcon<br>Pte. Ltd.”)<br>(“Plan B OOH”) | ให้บริการสื่อโฆษณา<br>ภายนอกที่อยู่อาศัย<br>ประเภทธุรกิจ | 30               | 100              | ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.23 ดอลลาร์สิงคโปร์จากผู้ถือหุ้นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 Plan B OOH ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 Plan B OOH ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด | 12,192                |

การลดทุนของบริษัทย่อย

| บริษัทย่อย   | ลักษณะธุรกิจ                        | สัดส่วนเงินลงทุน |          | รายละเอียด  | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) |
|--|-------------------------------------|------------------|----------|---|-----------------------|
|  |                                     | เดิม             | ใหม่     |   |                       |
| บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด<br>(“สแพลชเอสเตท”)         | ผลิตและให้บริการเช่าป้าย            | 100              | (ร้อยละ) | ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 71 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 51 ล้านบาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 0.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สแพลชเอสเตทได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการลดทุนดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด     | 20,000                |
| บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)<br>(“สแพลชมีเดีย”) | ให้บริการสื่อโฆษณา และผลิตสื่อโฆษณา | 70               | (ร้อยละ) | ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 118.5 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 71.5 ล้านบาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท สแพลชมีเดียได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งการลดทุนดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด | 47,000                |

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

| บริษัทผู้ลงทุน   | บริษัทย่อย                               | ลักษณะธุรกิจ              | สัดส่วนเงินลงทุน |      | รายละเอียด  | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) |
|--|--|---------------------------|------------------|------|---|-----------------------|
|  |  |                           | เดิม             | ใหม่ |   |                       |
| บริษัท มาสเตอร์ สเตนคาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) | บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี จำกัด (“ดีจีเอฟ”) | ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ | 50               | -    | จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของดีจีเอฟจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในราคาหุ้นละ 50 บาท โดยมีการโอนหุ้นแล้วในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (วันที่ขาย) | 5,000                 |

กลุ่มบริษัทได้ตัดงบการเงินของบริษัท ดิจิทัล แพคทอรี่ จำกัด ออกจากงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ขายเป็นต้นไป

การชำระบัญชีของบริษัทย่อย

| บริษัทผู้ลงทุน   | บริษัทย่อย  | ลักษณะธุรกิจ       | สัดส่วนเงินลงทุน<br>(ร้อยละ) | รายละเอียด   | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
|--|---|--------------------|------------------------------|--|------------------------|
| บริษัท อินดิเพนเด็นท์<br>อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์<br>จำกัด      | บริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์<br>เมเนจเม้นท์ จำกัด<br>("เดอะ สกา")            | บริหารจัดการศิลปิน | 50                           | เดอะ สกา ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566                            | 2,500                  |
| บริษัท มาสเตอร์<br>สแตนดาร์ด ดิสเพลย์<br>จำกัด ("เอ็มเอสดี") | บริษัท แพลนบี<br>(มาเลเซีย) เอสดีเอ็น<br>บีเอสดี ("แพลนบี<br>มาเลเซีย") | ให้บริการสื่อโฆษณา | 90                           | แพลนบี มาเลเซีย ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับ Company Commission of<br>Malaysia (SSM) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 | 1                      |

กลุ่มบริษัทได้ดัดงบการเงินของบริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แพลนบี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี ออกจากงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่  
จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นต้นไป



- จ) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ฉ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ช) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้างระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ซ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”) มีการร่วมการทำงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) กับผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) โดยไอแอมรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินการเงินรวม รายละเอียดของการร่วมการงานดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

| ชื่อกิจการ                      | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น |                       | ส่วนได้เสีย |  |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--|
|                                 |              | ในประเทศ    | ในการดำเนินงานร่วมกัน |             |  |
|                                 |              |             | 2566                  | 2565        |  |
|                                 |              |             | ร้อยละ                | ร้อยละ      |  |
| กิจการร่วมค้า ต่อม โอเปิ้ลฟิล์ม | ผลิตภาพยนตร์ | ไทย         | 33.33                 | 33.33       |  |

- 2.4 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

#### รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วกล่าวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### รายได้จากการให้บริการ

- ก) รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการให้เช่าเวลาในการโฆษณารับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น
- ข) รายได้ค่าบริการสิทธิรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการโดยวิธีเส้นตรง
- ค) รายได้ค่าบริการศิลปิน รายได้จากการบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม รับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นและรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการโดยวิธีเส้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญา
- ง) รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์และคอนเทนต์ รับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นและรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการโดยวิธีเส้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบบริการแล้ว

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

## รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

## ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

### 4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

### 4.5 ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

|                                     |        |    |
|-------------------------------------|--------|----|
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า       | 5 - 20 | ปี |
| เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน  | 5      | ปี |
| ยานพาหนะ                            | 5      | ปี |
| อุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 5 - 10 | ปี |

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

|                         | อายุการให้ประโยชน์ |
|-------------------------|--------------------|
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 5 - 10 ปี          |
| สิทธิใบอนุญาต           | 6 - 8 ปี           |
| ลิขสิทธิ์               | 7 ปี               |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 3, 15 ปี           |

#### 4.7 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้ำค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ำค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้ำค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

#### 4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการค้ำค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

|              |           |
|--------------|-----------|
| พื้นที่โฆษณา | 1 - 30 ปี |
| ยานพาหนะ     | 5 ปี      |
| สิทธิการเช่า | 2 - 30 ปี |

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

#### **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### **4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### **4.10 เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการ  
ดำเนินงาน

#### 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน ส่วนปรับปรุง  
อาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี  
ตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะประเมินการด้อยค่าของ  
ค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ  
สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า  
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ  
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่  
สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง  
เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  
กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวน  
เงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยการจำหน่าย  
นั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น  
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย  
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยก  
ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น  
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

### **โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์**

การที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โอนตราสารทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาโอนของตราสารทุน ณ วันโอนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### **4.14 ประมาณการหนี้สิน**

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### **4.15 ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### **ภาษีเงินได้ปัจจุบัน**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### **ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน



กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### **4.16 เครื่องมือทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

##### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

##### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย**

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินสดและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## **สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)**

ณ วันที่รับรู้อย่างแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสิทธิประโยชน์ทางการเงินนี้ จะไม่สามารถโอนไปปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็น การได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิทธิประโยชน์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

### **สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน**

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### **การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น ได้สิ้นสุดลง หรือ ได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิม และรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### **การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง

| บริษัท  | อัตราร้อยละของการถือหุ้น |        |
|---|--------------------------|--------|
|   | 2566                     | 2565   |
|   | ร้อยละ                   | ร้อยละ |
| <b><u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u></b>   |                          |        |
| บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด   | 45                       | 45     |
| <b><u>ถือหุ้นโดยบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด</u></b>          |                          |        |
| บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด  | 50                       | 50     |
| บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด                                | 50                       | 50     |
| บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด                         | 35                       | 35     |
| บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด   | 50                       | 50     |
| บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ จำกัด   | -                        | 50     |
| <b><u>ถือหุ้นโดยบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด</u></b> |                          |        |
| บริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด                                 | -                        | 50     |
| <b><u>ถือหุ้นโดยบริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด</u></b>                    |                          |        |
| บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวเนเจอร์ส จำกัด                                    | 40                       | 40     |

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว

### สัญญาเช่า

**การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับ  
กลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

### **การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### **ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า**

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

### **ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้อง



ประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|   | งบการเงินรวม |       | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         | นโยบายการกำหนดราคา            |
|---|--------------|-------|----------------------|---------|-------------------------------|
|   | 2566         | 2565  | 2566                 | 2565    |                               |
| <b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>                      |              |       |                      |         |                               |
| (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)                           |              |       |                      |         |                               |
| รายได้ค่าโฆษณา  | -            | -     | 129.1                | 108.6   | ตามสัญญา                      |
| รายได้ค่ากิจกรรม                                      | -            | -     | 1.7                  | 6.1     | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| รายได้เงินปันผล                                       | -            | -     | 168.3                | 48.5    | ตามที่ประกาศจ่าย              |
| ขายสินทรัพย์ถาวร                                      | -            | -     | 22.9                 | 77.2    | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา                                   | -            | -     | 2,117.3              | 1,492.7 | ตามสัญญา                      |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม                                  | -            | -     | 61.8                 | 111.7   | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| ค่าบริการจ่าย   | -            | -     | 19.9                 | 34.4    | ตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน |
| <b>รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b> |              |       |                      |         |                               |
| รายได้ค่าโฆษณา  | 400.8        | 392.1 | 400.8                | 392.1   | ตามสัญญา                      |
| รายได้ค่าจัดกิจกรรม                                   | 19.5         | -     | -                    | -       | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา                                   | 414.5        | 362.2 | 414.5                | 362.2   | ตามสัญญา                      |
| ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่                            | 55.2         | 19.2  | 39.4                 | 7.8     | ตามสัญญา                      |
| ค่าสิทธิ  | 47.9         | 43.6  | -                    | -       | ตามสัญญา                      |
| ค่าผลิตสื่อโฆษณา                                      | 5.0          | 17.4  | -                    | 1.9     | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม                                  | 54.4         | 67.9  | -                    | -       | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |
| ค่าบริการจ่าย   | -            | 5.2   | -                    | 5.2     | ตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน |
| ซื้อสินทรัพย์ถาวร                                     | 88.8         | -     | 88.8                 | -       | ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน         |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565  
มีรายละเอียดดังนี้

|  | (หน่วย: พันบาท) |         |                      |          |
|--|-----------------|---------|----------------------|----------|
|  | งบการเงินรวม    |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|  | 2566            | 2565    | 2566                 | 2565     |
| <b>เงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>                                     |                 |         |                      |          |
| บริษัทย่อย   | -               | -       | 2,127                | 2,127    |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)                   | 5,224           | 12,346  | 3,387                | 10,956   |
| รวมเงินประกันการเช่าพื้นที่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                           | 5,224           | 12,346  | 5,514                | 13,083   |
| <b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>       |                 |         |                      |          |
| บริษัทย่อย   | -               | -       | 491,740              | 309,274  |
| บริษัทร่วม   | 5,136           | 4,498   | 5,129                | 4,498    |
| การร่วมค้า   | 756             | 1,412   | -                    | -        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมกรร่วมกัน)                     | 31,429          | 1,818   | 263                  | 590      |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)                                  | 74,177          | 65,496  | 74,177               | 64,962   |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย) | 6,998           | 5,660   | -                    | -        |
| รวม  | 118,496         | 78,884  | 571,309              | 379,324  |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                             | -               | -       | (30,070)             | (30,070) |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ                 | 118,496         | 78,884  | 541,239              | 349,254  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>            |                 |         |                      |          |
| บริษัทย่อย   | -               | -       | 22,791               | 500      |
| บริษัทร่วม   | 129             | 436     | 129                  | 436      |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้า)                               | 1,251           | 60      | -                    | -        |
| รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                             | 1,380           | 496     | 22,920               | 936      |
| <b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)</b>    |                 |         |                      |          |
| บริษัทย่อย   | -               | -       | 1,144,895            | 570,944  |
| บริษัทร่วม   | 10,725          | 7,586   | 1,788                | 517      |
| การร่วมค้า   | 12,656          | 10,500  | -                    | -        |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมกรร่วมกัน)                     | 103,069         | 46,010  | 66,775               | 44,880   |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย)                | 5,334           | 56,905  | 5,334                | 22,393   |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย) | 9,834           | 9,370   | 96                   | 208      |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                      | 141,618         | 130,371 | 1,218,888            | 638,942  |
| <b>หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>                            |                 |         |                      |          |
| บริษัทย่อย   | -               | -       | 440,704              | 594,454  |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)                   | 752,031         | 540,953 | 595,879              | 489,511  |

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---|--------------|---------|----------------------|-----------|
|   | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565      |
| รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 752,031      | 540,953 | 1,036,583            | 1,083,965 |

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม                              |             |          |   |
|---|---|-------------|----------|---|
|   | ยอดคงเหลือ<br>ณ วันที่<br>31 ธันวาคม 2565 | ในระหว่างปี |          | ยอดคงเหลือ<br>ณ วันที่<br>31 ธันวาคม 2566 |
|   |   | เพิ่มขึ้น   | ลดลง     |   |
| <b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>         |   |             |          |   |
| บริษัท ลุดเกอร์ มีเดีย จำกัด (มีกรรมกรรร่วมกัน)               | 38,363                                    | -           | (13,177) | 25,186                                    |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการของบริษัทย่อย)                  | 2,050                                     | -           | (100)    | 1,950                                     |
| บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วม)        | 600                                       | -           | (600)    | -   |
| บริษัท เมนสแตนดาร์ด ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (การร่วมค้า) | 4,498                                     | -           | (4,498)  | -   |
| รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน             | 45,511                                    | -           | (18,375) | 27,136                                    |

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 และ 6.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ                      |             |         |   |
|---|---|-------------|---------|---|
|   | ยอดคงเหลือ<br>ณ วันที่<br>31 ธันวาคม 2565 | ในระหว่างปี |         | ยอดคงเหลือ<br>ณ วันที่<br>31 ธันวาคม 2566 |
|   |   | เพิ่มขึ้น   | ลดลง    |   |
| <b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>     |   |             |         |   |
| บริษัท ไชน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด (บริษัทย่อย)              | 10,000                                    | -           | -       | 10,000                                    |
| บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (บริษัทย่อย)                  | 3,871                                     | -           | (3,871) | -   |
| บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วม)    | 600                                       | -           | (600)   | -   |
| รวม   | 14,471                                    | -           | (4,471) | 10,000                                    |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น        | (10,000)                                  |             |         | (10,000)                                  |
| รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ | 4,471                                     |             |         | -   |

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                    | งบการเงินรวม |      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |      |
|--------------------|--------------|------|----------------------|------|
|                    | 2566         | 2565 | 2566                 | 2565 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 73.1         | 64.3 | 43.2                 | 36.4 |
| ผลประโยชน์ระยะยาว  | 8.4          | 6.0  | 5.8                  | 3.6  |
| รวม                | 81.5         | 70.3 | 49.0                 | 40.0 |

### การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.4

### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

|                                   | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                                   | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565    |
| เงินสด                            | 2,211        | 2,622   | -                    | -       |
| เงินฝากธนาคาร                     | 1,093,556    | 541,373 | 680,130              | 260,224 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,095,767    | 543,995 | 680,130              | 260,224 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 - 1.25 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.15 - 1.25 ต่อปี)

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

|   | (หน่วย: พันบาท) |           |                      |           |
|---|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | งบการเงินรวม    |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|   | 2566            | 2565      | 2566                 | 2565      |
| <b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>       |                 |           |                      |           |
| <u>อายุหนี้ค้างชำระ</u>                             |                 |           |                      |           |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                  | 50,297          | 38,613    | 85,095               | 56,736    |
| ค้างชำระ  |                 |           |                      |           |
| ไม่เกิน 3 เดือน                                     | 54,316          | 24,615    | 77,880               | 45,655    |
| 3 - 6 เดือน   | -               | 83        | 21,360               | 20,965    |
| 6 - 12 เดือน  | -               | -         | 14,830               | 65,312    |
| มากกว่า 12 เดือน                                    | -               | -         | 69,819               | 30,070    |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน           | 104,613         | 63,311    | 268,984              | 218,738   |
| หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  | -               | -         | (30,070)             | (30,070)  |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ    | 104,613         | 63,311    | 238,914              | 188,668   |
| <b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>    |                 |           |                      |           |
| <u>อายุหนี้ค้างชำระ</u>                             |                 |           |                      |           |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                  | 1,512,849       | 1,304,353 | 1,412,222            | 1,204,256 |
| ค้างชำระ  |                 |           |                      |           |
| ไม่เกิน 3 เดือน                                     | 422,282         | 221,170   | 246,625              | 149,789   |
| 3 - 6 เดือน   | 42,154          | 20,741    | 30,005               | 15,718    |
| 6 - 12 เดือน  | 14,346          | 4,527     | 8,911                | 2,651     |
| มากกว่า 12 เดือน                                    | 39,045          | 36,168    | 26,258               | 18,562    |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        | 2,030,676       | 1,586,959 | 1,724,021            | 1,390,976 |
| หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  | (39,224)        | (30,192)  | (27,118)             | (13,321)  |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 1,991,452       | 1,556,767 | 1,696,903            | 1,377,655 |
| <b>ลูกหนี้อื่น</b>                                  |                 |           |                      |           |
| รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน              | 6,223           | 9,029     | 206,561              | 79,801    |
| รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน           | 625,229         | 559,584   | 449,554              | 363,453   |
| ลูกหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน             | 2,000           | 2,000     | -                    | -         |
| ลูกหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน          | 3,400           | -         | -                    | -         |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                | 5,660           | 4,544     | 95,764               | 80,785    |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน             | 11,517          | 7,038     | 7                    | 201       |
| อื่นๆ   | 26,870          | 42,375    | 12,691               | 20,760    |
| รวมลูกหนี้อื่น                                      | 680,899         | 624,570   | 764,577              | 545,000   |
| หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  | (15,960)        | (14,261)  | (749)                | (749)     |
| รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ                               | 664,939         | 610,309   | 763,828              | 544,251   |

|  | (หน่วย: พันบาท) |           |                      |           |
|--|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | งบการเงินรวม    |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|  | 2566            | 2565      | 2566                 | 2565      |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 2,761,004       | 2,230,387 | 2,699,645            | 2,110,574 |

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 ถึง 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

|  | (หน่วย: พันบาท) |         |                      |         |
|--|-----------------|---------|----------------------|---------|
|  | งบการเงินรวม    |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|  | 2566            | 2565    | 2566                 | 2565    |
| ยอดคงเหลือต้นปี                            | 30,192          | 10,796  | 43,391               | 40,491  |
| สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 21,979          | 21,146  | 18,198               | 4,650   |
| รับคืน                                     | (4,759)         | (1,750) | (4,401)              | (1,750) |
| ตัดจำหน่าย                                 | (8,188)         | -       | -                    | -       |
| ยอดคงเหลือปลายปี                           | 39,224          | 30,192  | 57,188               | 43,391  |

## 9. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

|   | (หน่วย: พันบาท) |           |                      |           |
|---|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | งบการเงินรวม    |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|   | 2566            | 2565      | 2566                 | 2565      |
| ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า           |                 |           |                      |           |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                  | -               | 436       | 22,791               | 936       |
| - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน               | 135,568         | 80,328    | 69,020               | 17,169    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            |                 |           |                      |           |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                  | 1,380           | 60        | 129                  | -         |
| - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน               | 237,799         | 332,899   | 214,474              | 201,158   |
| รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                 | 374,747         | 413,723   | 306,414              | 219,263   |
| หัก: ส่วนที่ตัดจ่ายภายใน 1 ปี             | (324,374)       | (375,852) | (261,377)            | (190,089) |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายมากกว่า 1 ปี | 50,373          | 37,871    | 45,037               | 29,174    |

## 10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
|   | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565    |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>                 |              |         |                      |         |
| <b>ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย</b> |              |         |                      |         |
| เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน                       | -            | 217     | -                    | -       |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น                     | -            | 217     | -                    | -       |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>              |              |         |                      |         |
| <b>ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม</b>            |              |         |                      |         |
| <b>ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>                      |              |         |                      |         |
| บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)                     |              |         |                      |         |
| (เดิมชื่อ “บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)”)          | 838,800      | 712,980 | 838,800              | 712,980 |
| บริษัท ชิปปิ้ง เอเซีย พีทีอี ลิมิเต็ด                   | -            | -       | -                    | -       |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  | 838,800      | 712,980 | 838,800              | 712,980 |

## 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากออมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทได้นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันและวงเงินเบิกเกินบัญชีกับทางธนาคาร

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท                                   | ทุนเรียกชำระแล้ว |           | สัดส่วนเงินลงทุน |                  | มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน |           | รายได้เงินปันผลสำหรับปี |        |
|--|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
|  | 2566             | 2565      | 2566<br>(ร้อยละ) | 2565<br>(ร้อยละ) | 2566                         | 2565      | 2566                    | 2565   |
| บริษัท เวนริชายน จำกัด                   | 126,000          | 126,000   | 100              | 100              | 400,000                      | 400,000   | 38,000                  | -      |
| บริษัท แอด คูซีน จำกัด                   | 10,000           | 10,000    | 100              | 100              | 65,800                       | 65,800    | 12,000                  | -      |
| บริษัท มาสเตอร์ สเตนคาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด | 600,000          | 600,000   | 100              | 100              | 668,000                      | 668,000   | 108,000                 | 48,500 |
| บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด          | 1,250            | 1,250     | 45               | 45               | 562                          | 562       | 10,346                  | -      |
| บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด               | 10,000           | 10,000    | 80               | 80               | 8,000                        | 8,000     | -                       | -      |
| บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด                  | 14,000           | 14,000    | 100              | 100              | 416,189                      | 416,189   | -                       | -      |
| บริษัท โคมเมส จำกัด                      | 5,625            | 5,625     | 100              | 100              | 153,545                      | 153,545   | -                       | -      |
| บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)            | 772,431          | 772,431   | 100              | 100              | 1,122,523                    | 1,122,523 | -                       | -      |
| บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด            | 1,555,000        | 1,555,000 | 100              | 100              | 1,683,785                    | 1,683,785 | -                       | -      |
| รวม                                      |                  |           |                  |                  | 4,518,404                    | 4,518,404 | 168,346                 | 48,500 |

หัก: ค่าเพื่อการซื้อขายของเงินลงทุน

(490,302) (426,959)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

4,028,102 4,091,445

## 12.2 ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- ก) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (“AA”) และบริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด (“BWM”) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาอยู่ที่อยุธยา โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน AA และ BWM จาก บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นเดิมของ AA และ BWM โดยมีราคาซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 2,806 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุที่ได้ที่ได้อมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน โดยการวัดมูลค่าได้เสร็จสิ้นแล้วในเดือนมีนาคม 2566 มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของ AA และ BWM ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) และ<br>บริษัท บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด |                |
|---|---|----------------|
|   | มูลค่ายุติธรรม  | มูลค่าตามบัญชี |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 2,881   | 2,881          |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   | 173,980   | 173,980        |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายภายใน 1 ปี                                       | 64,098  | 64,098         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                   | 7,600   | 7,600          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  | 52,133  | 52,133         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  | 1,365,074   | 1,365,074      |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้  | 899,508   | 899,508        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   | 432,921   | 2,064          |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   | 102,815   | 102,815        |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายมากกว่า 1 ปี                                     | 1,711   | 1,711          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   | 46,561  | 46,561         |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   | (138,760)   | (138,760)      |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   | (57,039)  | (57,039)       |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า   | (656,102)   | (656,102)      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   | (2,637)   | (2,637)        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน                                | (7,600)   | (7,600)        |
| รายได้รับล่วงหน้า   | (3,592)   | (3,592)        |
| ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  | (2,931)   | (2,931)        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น  | (2,245)   | (2,245)        |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   | (111,093)   | (24,922)       |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  | (11,243)  | (11,243)       |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   | (61,115)  | (61,115)       |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้นของ<br>บริษัทฯ (ร้อยละ 100) | 2,094,925   | 1,750,239      |
| ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   | 2,806,308   |                |
| หัก: สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในสินทรัพย์สุทธิที่                      | (2,094,925)   |                |



(หน่วย: พันบาท)

บริษัท อควา แอ๊ด จำกัด (มหาชน) และ  
บริษัท บอร์คเวย์มีเดีย จำกัด

มูลค่ายุติธรรม      มูลค่าตามบัญชี

ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ  
ค่าความนิยม

711,383

ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป ณ วันที่ซื้อธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้รับมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ AA และ BWM ตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

**งบแสดงฐานะการเงินรวม**

|   |             |
|---|-------------|
| ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนลดลง                    | (1,056,069) |
| ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น  | 711,383     |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) เพิ่มขึ้น         | 409,232     |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น                      | 81,846      |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯลดลง | (17,300)    |

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น | 21,625   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง         | (4,325)  |
| กำไรสำหรับปีลดลง                  | (17,300) |
| <b>งบกระแสเงินสดรวม</b>           |          |

(หน่วย: พันบาท)

|  |          |
|--|----------|
| กำไรก่อนภาษีลดลง                       | (21,625) |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น | 21,625   |

ข) บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด และบริษัท โคมเมส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 63 ล้านบาท (2565: 69 ล้านบาท)

### 12.3 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท  | สัดส่วนที่ถือโดย<br>ส่วนได้เสีย<br>ที่ไม่มีอำนาจควบคุม |                  | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ<br>ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม |         | กำไรหรือขาดทุนที่แบ่ง<br>ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี<br>อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย<br>ในระหว่างปี |          |
|---|--|------------------|--|---------|--|----------|
|   | 2566<br>(ร้อยละ)                                       | 2565<br>(ร้อยละ) | 2566   | 2565    | 2566   | 2565     |
| บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด | 65   | 65               | 94,020   | 108,761 | (14,741)   | (35,577) |
| บริษัท โกลเบลด์ สปอร์ต เวเนเจอร์ส จำกัด           | 60   | 60               | 82,759   | 56,052  | 26,707   | 25,199   |

### 13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

#### 13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท   | ลักษณะธุรกิจ   | จัดตั้งขึ้น<br>ในประเทศ | งบการเงินรวม     |                  |         |         |                                      |       |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------|--------------------------------------|-------|
|  |  |                         | สัดส่วนเงินลงทุน |                  | ราคาทุน |         | มูลค่าตามบัญชี<br>ตามวิธีส่วนได้เสีย |       |
|  |  |                         | 2566<br>(ร้อยละ) | 2565<br>(ร้อยละ) | 2566    | 2565    | 2566                                 | 2565  |
| <b>การร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</b>               |  |                         |                  |                  |         |         |                                      |       |
| บริษัท แอทมอส แอป<br>พารล จำกัด                        | จัดหา, นำเข้า, จัดจำหน่าย<br>สินค้าประเภทกีฬาและ<br>แฟชั่น | ไทย                     | -                | 45.00            | -       | 2,250   | -                                    | -     |
| บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์<br>จำกัด                       | จัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป                                    | ไทย                     | 29.18            | 29.18            | 20,000  | 20,000  | -                                    | 3,285 |
| บริษัท เรซอท์ เวิร์ค จำกัด                             | จัดงานวิ่งแบบครบวงจร                                       | ไทย                     | 45.45            | 45.45            | 7,500   | 7,500   | 3,979                                | 3,825 |
| บริษัท เมนสแตนดาร์ด<br>ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย)<br>จำกัด | เผยแพร่คอนเทนต์เกี่ยวกับ<br>กีฬา                           | ไทย                     | -                | 29.99            | -       | 6,000   | -                                    | 411   |
| รวม  |  |                         |                  |                  | 27,500  | 35,750  | 3,979                                | 7,521 |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน                    |  |                         |                  |                  | -       | (2,250) |                                      |       |
| รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ                       |  |                         |                  |                  | 27,500  | 33,500  |                                      |       |



### 13.2 ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินลงทุนในการร่วมค้ามีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

| บริษัทผู้ลงทุน                            | การร่วมค้า  | สัดส่วน               | รายละเอียด   | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
|   |   | เงินลงทุน<br>(ร้อยละ) |  |                       |
| บริษัท มาสเตอร์ สเตนคาร์ด<br>ดิสเพลย์     | บริษัท แอทมอส แอพพารล<br>จำกัด (“แอทมอส”)                               | 45                    | แอทมอสได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับ<br>กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566  | 2,250                 |
| บริษัท แพลนบี อีเลฟเว่น จำกัด<br>(“PB11”) | บริษัท เมนสแตนดาร์ด<br>ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย)<br>จำกัด (“เมนสแตนดาร์ด”) | 30                    | PB11 ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของเมนสแตนดาร์ด<br>ออกไปทั้งหมดจำนวน 60,000 หุ้น<br>ในราคาหุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท<br>ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่<br>30 มีนาคม 2566 (วันที่ขาย) | 6,000                 |

### 13.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม  
ดังนี้

| การร่วมค้า                                       | งบการเงินรวม<br>(หน่วย: พันบาท)                    |                |
|--|--|----------------|
|  | ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก<br>เงินลงทุนในการร่วมค้า |                |
|  | <u>2566</u>  | <u>2565</u>    |
| บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด                    | (3,285)  | (2,275)        |
| บริษัท เรซอพ์ เวิร์ค จำกัด                       | 154  | (1,785)        |
| บริษัท เมนสแตนดาร์ด ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | (411)  | (4,394)        |
| รวม  | <u>(3,542)</u>                                     | <u>(8,454)</u> |

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า

### 13.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

กลุ่มบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด จนมูลค่าตามบัญชีของ  
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน  
การร่วมค้าเนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระ  
ภาระผูกพันของการร่วมค้าดังกล่าว โดยมีส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้ในระหว่างปีปัจจุบันและสะสม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1.5 ล้านบาท

## 14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท   | ลักษณะธุรกิจ  | จัดตั้งขึ้น<br>ในประเทศ | งบการเงินรวม     |                  |         |        |                                      |                |                |                |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   |                         | สัดส่วนเงินลงทุน |                  | ราคาทุน |        | มูลค่าตามบัญชี<br>ตามวิธีส่วนได้เสีย |                |                |                |
|  |   |                         | 2566<br>(ร้อยละ) | 2565<br>(ร้อยละ) | 2566    | 2565   | 2566                                 | 2565           |                |                |
| <b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</b>                 |   |                         |                  |                  |         |        |                                      |                |                |                |
| บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์<br>มีเดีย จำกัด             | ค้ำหนังสือ แบบพิมพ์<br>และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ                 | ไทย                     | 35.00            | 35.00            | 3,500   | 3,500  | 4,561                                | 4,094          |                |                |
| Sanctuary Billboards Sdn. Bnd.                           | รับจ้างทำสื่อโฆษณา  | มาเลเซีย                | 40.00            | 40.00            | 90,698  | 90,698 | 94,934                               | 95,046         |                |                |
| Plan B OOH Pte. Ltd.<br>(เดิมชื่อ “BL Falcon Pte. Ltd.”) | ให้บริการสื่อโฆษณา<br>ภายนอกที่อยู่อาศัย<br>ประเภทดิจิทัล | สิงคโปร์                | -                | 30.00            | -       | 21,113 | -                                    | 11,385         |                |                |
| บริษัท เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)<br>จำกัด                 | สร้างแอปพลิเคชัน<br>บนโทรศัพท์เคลื่อนที่                  | ไทย                     | 15.00            | 15.00            | 3,750   | 3,750  | 1,139                                | 969            |                |                |
| บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด                               | ให้เช่าสถานที่จัดการ<br>แข่งขันชกมวย                      | ไทย                     | 50.00            | 50.00            | 37,000  | 37,000 | 41,336                               | 39,024         |                |                |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                 |   |                         |                  |                  |         |        | <u>134,948</u>                       | <u>156,061</u> | <u>141,970</u> | <u>150,518</u> |

### 14.2 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท มาสเตอร์ สเตนคาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ BL Falcon Pte. Ltd. (“BL Falcon”) เพิ่มจำนวน 2,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.23 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคารวมทั้งสิ้น 0.48 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 12.19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เอ็มเอสดีได้รับโอนหุ้นทั้งหมดและได้ชำระค่าหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวทำให้สัดส่วนการลงทุนของเอ็มเอสดีใน BL Falcon เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงได้เปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนใน BL Falcon จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินว่าสินทรัพย์และหนี้สินของ BL Falcon ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 และวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทจึงถือเสมือนว่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนใน BL Falcon

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 BL Falcon เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Plan B OOH Pte. Ltd.

### 14.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัทร่วม   | งบการเงินรวม                                   |         |
|--|--|---------|
|  | ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม |         |
|  | 2566   | 2565    |
| บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด              | 468  | 544     |
| Sanctuary Billboards Sdn. Bnd.                         | (113)  | (2,494) |
| Plan B OOH Pte. Ltd.* (เดิมชื่อ “BL Falcon Pte. Ltd.”) | (4,830)  | (3,149) |
| บริษัท กู๊ดซิงแอสเพน จำกัด                             | -  | (852)   |
| บริษัท เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด                  | 170  | (1,072) |
| บริษัท อาร์เอสแพลนบี จำกัด                             | -  | (6)     |
| บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด                             | 2,810  | 2,024   |
| รวม  | (1,495)  | (5,005) |

\* เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้เงินปันผลจากบริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด จำนวน 0.5 ล้านบาท (2565: ไม่มี)

### 14.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญได้แก่ Sanctuary Billboards Sdn. Bnd. มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|  | สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม |        |
|--|--|--------|
|  | 2566   | 2565   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                             | 116.4  | 86.2   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                          | 53.2   | 86.0   |
| หนี้สินหมุนเวียน                               | (42.8)                                       | (45.2) |
| สินทรัพย์สุทธิ                                 | 126.8  | 127.0  |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                      | 40.0   | 40.0   |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ | 50.7   | 50.8   |
| ค่าความนิยม                                    | 44.2   | 44.2   |

(หน่วย: ล้านบาท)

## สรุปรายการฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

2566

2565

94.9

95.0

(หน่วย: ล้านบาท)

## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2566

2565

รายได้

43.2

32.6

กำไร

6.5

0.2

## 15. ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |                                       |  |          |   |                        |           |
|---|--------------|---------------------------------------|--|----------|---|------------------------|-----------|
|   | ที่ดิน       | อาคารและ<br>ส่วนปรับปรุง<br>อาคารเช่า | เครื่องตกแต่ง<br>และเครื่องใช้<br>สำนักงาน | ยานพาหนะ | อุปกรณ์<br>โฆษณาและ<br>อุปกรณ์<br>ที่เกี่ยวข้อง | งานระหว่าง<br>ก่อสร้าง | รวม       |
| <b>ราคาทุน</b>  |              |                                       |  |          |   |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | 12,000       | 148,727                               | 268,532                                    | 45,069   | 5,780,152                                       | 714,830                | 6,969,310 |
| ซื้อเพิ่ม   | -            | 5,371                                 | 18,948                                     | 2,000    | 100,620   | 327,891                | 454,830   |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย<br>(หมายเหตุ 12)                            | 56,232       | 11,681                                | 8,504                                      | 4,875    | 2,044,889                                       | 58,549                 | 2,184,730 |
| จำหน่าย   | -            | -                                     | (2,461)                                    | (1,635)  | (281,331)                                       | (635)                  | (286,062) |
| ตัดจำหน่าย  | -            | -                                     | (1,270)                                    | -        | (46,304)  | -                      | (47,574)  |
| โอนเข้า (โอนออก)  | -            | 140                                   | (178,245)                                  | -        | 542,199   | (364,094)              | -         |
| 31 ธันวาคม 2565   | 68,232       | 165,919                               | 114,008                                    | 50,309   | 8,140,225                                       | 736,541                | 9,275,234 |
| ซื้อเพิ่ม   | -            | 18,020                                | 47,433                                     | 6,541    | 105,029   | 410,818                | 587,841   |
| เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน<br>สถานะบริษัทร่วมเป็น<br>บริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) | -            | -                                     | 4,637                                      | -        | 51,053  | -                      | 55,690    |
| ลดลงจากการจำหน่าย<br>บริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)                            | -            | (1,545)                               | (4,529)                                    | -        | -   | -                      | (6,074)   |
| จำหน่าย   | -            | (12,678)                              | (11,585)                                   | (13,557) | (207,676)                                       | -                      | (245,496) |
| ตัดจำหน่าย  | -            | (40,002)                              | (4,811)                                    | -        | (14,668)  | -                      | (59,481)  |
| โอนเข้า (โอนออก)  | -            | 99,135                                | 26,659                                     | -        | 499,178   | (624,972)              | -         |
| 31 ธันวาคม 2566   | 68,232       | 228,849                               | 171,812                                    | 43,293   | 8,573,141                                       | 522,387                | 9,607,714 |
| <b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>  |              |                                       |  |          |   |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | -            | 69,996                                | 117,753                                    | 26,419   | 3,083,872                                       | -                      | 3,298,040 |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย<br>(หมายเหตุ 12)                            | -            | 5,037                                 | 6,578                                      | 3,031    | 802,663   | -                      | 817,309   |

|  |   |        |          |        |           |   |           |
|--|---|--------|----------|--------|-----------|---|-----------|
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี                    | - | 24,304 | 13,919   | 5,197  | 799,398   | - | 842,818   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่<br>จำหน่าย    | - | -      | (2,412)  | (503)  | (258,443) | - | (261,358) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่<br>ตัดจำหน่าย | - | -      | (1,042)  | -      | (43,369)  | - | (44,411)  |
| โอนเข้า (โอนออก)                         | - | -      | (68,723) | -      | 68,723    | - | -         |
| 31 ธันวาคม 2565                          | - | 99,337 | 66,073   | 34,144 | 4,452,844 | - | 4,652,398 |

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

|   | ที่ดิน | อาคารและ<br>ส่วนปรับปรุง<br>อาคารเช่า | เครื่องตกแต่ง<br>และเครื่องใช้<br>สำนักงาน | ยานพาหนะ | อุปกรณ์<br>โฆษณาและ<br>อุปกรณ์<br>ที่เกี่ยวข้อง |         | งานระหว่าง<br>ก่อสร้าง | รวม       |
|---|--------|---------------------------------------|--|----------|---|---------|------------------------|-----------|
|   |        |                                       |  |          |   |         |                        |           |
| เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน<br>สถานะบริษัทร่วมเป็น<br>บริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)   | -      | -                                     | 1,430                                      | -        | 29,330  | -       | -                      | 30,760    |
| ลดลงจากการจำหน่าย<br>บริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)  | -      | (739)                                 | (1,534)                                    | -        | -   | -       | -                      | (2,273)   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี   | -      | 29,902                                | 20,598                                     | 4,300    | 837,347   | -       | -                      | 892,147   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่<br>จำหน่าย   | -      | (9,238)                               | (10,768)                                   | (7,047)  | (195,643)                                       | -       | -                      | (222,696) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่<br>ตัดจำหน่าย  | -      | (32,505)                              | (4,535)                                    | -        | (10,885)  | -       | -                      | (47,925)  |
| 31 ธันวาคม 2566   | -      | 86,757                                | 71,264                                     | 31,397   | 5,112,993                                       | -       | -                      | 5,302,411 |
| <b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>   |        |                                       |  |          |   |         |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | -      | -                                     | -  | -        | 6,314   | -       | -                      | 6,314     |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย<br>(หมายเหตุ 12)  | -      | -                                     | -  | -        | 2,347   | -       | -                      | 2,347     |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี  | -      | -                                     | 231  | -        | -   | -       | -                      | 231       |
| 31 ธันวาคม 2565   | -      | -                                     | 231  | -        | 8,661   | -       | -                      | 8,892     |
| 31 ธันวาคม 2566   | -      | -                                     | 231  | -        | 8,661   | -       | -                      | 8,892     |
| <b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>  |        |                                       |  |          |   |         |                        |           |
| 31 ธันวาคม 2565   | 68,232 | 66,582                                | 47,704                                     | 16,165   | 3,678,720                                       | 736,541 | -                      | 4,613,944 |
| 31 ธันวาคม 2566   | 68,232 | 142,092                               | 100,317                                    | 11,896   | 3,451,487                                       | 522,387 | -                      | 4,296,411 |
| <b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>  |        |                                       |  |          |   |         |                        |           |
| 2565 (816 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการ<br>และค่าใช้จ่ายในการบริหาร) |        |                                       |  |          |   |         |                        | 842,818   |
| 2566 (844 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการ<br>และค่าใช้จ่ายในการบริหาร) |        |                                       |  |          |   |         |                        | 892,147   |





(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ      |  |          |   |                        | รวม       |
|---|---------------------------|--|----------|---|------------------------|-----------|
|   | ส่วนปรับปรุง<br>อาคารเช่า | เครื่องตกแต่ง<br>และเครื่องใช้<br>สำนักงาน | ยานพาหนะ | อุปกรณ์โฆษณา<br>และอุปกรณ์<br>ที่เกี่ยวข้อง | งานระหว่าง<br>ก่อสร้าง |           |
| <b>ราคาทุน</b>  |                           |  |          |   |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | 53,600                    | 237,011                                    | 34,987   | 4,640,803                                   | 649,065                | 5,615,466 |
| ซื้อเพิ่ม   | 626                       | 13,480                                     | 1,249    | 94,247                                      | 221,309                | 330,911   |
| จำหน่าย   | -                         | (2,415)                                    | (1,635)  | (175,115)                                   | -                      | (179,165) |
| ตัดจำหน่าย  | -                         | (935)                                      | -        | (13,005)                                    | -                      | (13,940)  |
| โอนเข้า (โอนออก)  | -                         | (177,109)                                  | -        | 450,438                                     | (273,329)              | -         |
| 31 ธันวาคม 2565   | 54,226                    | 70,032                                     | 34,601   | 4,997,368                                   | 597,045                | 5,753,272 |
| ซื้อเพิ่ม   | 8,059                     | 27,973                                     | 6,886    | 69,333                                      | 365,859                | 478,110   |
| จำหน่าย   | -                         | (8,296)                                    | (11,393) | (176,162)                                   | (837)                  | (196,688) |
| ตัดจำหน่าย  | (40,002)                  | (3,556)                                    | -        | (4,382)                                     | -                      | (47,940)  |
| โอนเข้า (โอนออก)  | 97,918                    | 26,096                                     | -        | 408,844                                     | (532,858)              | -         |
| 31 ธันวาคม 2566   | 120,201                   | 112,249                                    | 30,094   | 5,295,001                                   | 429,209                | 5,986,754 |
| <b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>  |                           |  |          |   |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | 36,162                    | 96,606                                     | 19,262   | 2,645,908                                   | -                      | 2,797,938 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี   | 4,422                     | 8,004                                      | 4,142    | 537,676                                     | -                      | 554,244   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ<br>ส่วนที่จำหน่าย   | -                         | (2,403)                                    | (503)    | (82,134)                                    | -                      | (85,040)  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ<br>ส่วนที่ตัดจำหน่าย  | -                         | (850)                                      | -        | (10,290)                                    | -                      | (11,140)  |
| โอนเข้า (โอนออก)  | -                         | (68,723)                                   | -        | 68,723                                      | -                      | -         |
| 31 ธันวาคม 2565   | 40,584                    | 32,634                                     | 22,901   | 3,159,883                                   | -                      | 3,256,002 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี   | 11,689                    | 13,190                                     | 3,176    | 535,589                                     | -                      | 563,644   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ<br>ส่วนที่จำหน่าย   | -                         | (8,028)                                    | (4,884)  | (149,243)                                   | -                      | (162,155) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ<br>ส่วนที่ตัดจำหน่าย  | (32,505)                  | (3,435)                                    | -        | (4,358)                                     | -                      | (40,298)  |
| 31 ธันวาคม 2566   | 19,768                    | 34,361                                     | 21,193   | 3,541,871                                   | -                      | 3,617,193 |
| <b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>   |                           |  |          |   |                        |           |
| 1 มกราคม 2565   | -                         | -  | -        | 6,314                                       | -                      | 6,314     |
| 31 ธันวาคม 2565   | -                         | -  | -        | 6,314                                       | -                      | 6,314     |
| 31 ธันวาคม 2566   | -                         | -  | -        | 6,314                                       | -                      | 6,314     |
| <b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>  |                           |  |          |   |                        |           |
| 31 ธันวาคม 2565   | 13,642                    | 37,398                                     | 11,700   | 1,831,171                                   | 597,045                | 2,490,956 |
| 31 ธันวาคม 2566   | 100,433                   | 77,888                                     | 8,901    | 1,746,816                                   | 429,209                | 2,363,247 |
| <b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>  |                           |  |          |   |                        |           |
| 2565 (538 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการ<br>และค่าใช้จ่ายในการบริหาร) |                           |  |          |   |                        | 554,244   |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน ประมาณ 2,217 ล้านบาท (2565: 1,781 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,688 ล้านบาท และ 2565: 1,475 ล้านบาท)

## 16. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 30 ปี

### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                        | งบการเงินรวม |              |                 |          | รวม         |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
|                        | พื้นที่โฆษณา | สิทธิการเช่า | พื้นที่สำนักงาน | ยานพาหนะ |             |
| 1 มกราคม 2565          | 3,453,415    | 537,161      | -               | 511      | 3,991,087   |
| เพิ่มขึ้น              | 1,198,700    | 181,424      | -               | -        | 1,380,124   |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อ    |              |              |                 |          |             |
| บริษัทย่อย             |              |              |                 |          |             |
| (หมายเหตุ 12)          | 897,059      | -            | -               | 2,449    | 899,508     |
| ยกเลิกสัญญาเช่า        | (191,455)    | -            | -               | -        | (191,455)   |
| แก้ไขสัญญาเช่า         | (61,122)     | -            | -               | -        | (61,122)    |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  | (1,409,927)  | (64,619)     | -               | (842)    | (1,475,388) |
| 31 ธันวาคม 2565        | 3,886,670    | 653,966      | -               | 2,118    | 4,542,754   |
| เพิ่มขึ้น              | 1,082,789    | 11,541       | 437,266         | 2,749    | 1,534,345   |
| เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน |              |              |                 |          |             |
| สถานะบริษัทร่วม        |              |              |                 |          |             |
| เป็นบริษัทย่อย         |              |              |                 |          |             |
| (หมายเหตุ 14)          | 21,238       | -            | 607             | -        | 21,845      |
| ยกเลิกสัญญาเช่า        | (60,016)     | (1,300)      | -               | (785)    | (62,101)    |
| แก้ไขสัญญาเช่า         | 81,695       | -            | -               | -        | 81,695      |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  | (1,260,203)  | (82,680)     | (37,410)        | (1,043)  | (1,381,336) |
| 31 ธันวาคม 2566        | 3,752,173    | 581,527      | 400,463         | 3,039    | 4,737,202   |

(หน่วย: พันบาท)

| ข) ห<br>น<br>ด<br>เ<br>อ | งบการเงินเฉพาะกิจการ |              |                     |          |             |
|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|
|                          | พื้นที่โฆษณา         | สิทธิการเช่า | พื้นที่<br>สำนักงาน | ยานพาหนะ | รวม         |
| 1 มกราคม 2565            | 2,283,094            | 439,174      | -                   | -        | 2,722,268   |
| เพิ่มขึ้น                | 909,538              | 124,650      | -                   | -        | 1,034,188   |
| ยกเลิกสัญญาเช่า          | (43,312)             | -            | -                   | -        | (43,312)    |
| แก้ไขสัญญาเช่า           | (42,027)             | -            | -                   | -        | (42,027)    |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี    | (1,026,548)          | (59,555)     | -                   | -        | (1,086,103) |
| 31 ธันวาคม 2565          | 2,080,745            | 504,269      | -                   | -        | 2,585,014   |
| เพิ่มขึ้น                | 382,941              | 1,633        | 352,054             | -        | 736,628     |
| ยกเลิกสัญญาเช่า          | (12,188)             | (47,000)     | -                   | -        | (59,188)    |
| แก้ไขสัญญาเช่า           | (30,246)             | -            | -                   | -        | (30,246)    |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี    | (788,262)            | (64,583)     | (28,105)            | -        | (880,950)   |
| 31 ธันวาคม 2566          | 1,632,990            | 394,319      | 323,949             | -        | 2,351,258   |
| ช<br>า                   |                      |              |                     |          |             |

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |             | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---|--------------|-------------|----------------------|-----------|
|   | 2566         | 2565        | 2566                 | 2565      |
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า                                  | 5,201,784    | 4,744,562   | 2,332,054            | 2,503,744 |
| หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย                                      | (1,215,382)  | (1,051,495) | (254,022)            | (228,817) |
| รวม   | 3,986,402    | 3,693,067   | 2,078,032            | 2,274,927 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                              | (1,142,148)  | (1,097,170) | (797,327)            | (779,878) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่<br>ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,844,254    | 2,595,897   | 1,280,705            | 1,495,049 |

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |             | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---|--------------|-------------|----------------------|-----------|
|   | 2566         | 2565        | 2566                 | 2565      |
| ยอดคงเหลือต้นปี   | 3,693,067    | 3,344,268   | 2,274,927            | 2,334,983 |
| เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่   | 1,522,804    | 997,076     | 734,995              | 720,336   |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)                           | -            | 656,102     | -                    | -         |
| เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทร่วม<br>เป็นบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) | 23,166       | -           | -                    | -         |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการแก้ไขสัญญาเช่า                                 | 81,225       | (54,569)    | (30,246)             | (42,027)  |
| ลดลงจากการลดค่าเช่า   | -            | (50,992)    | -                    | (41,170)  |
| ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า   | (56,026)     | (183,849)   | (14,955)             | (42,222)  |
| จ่ายชำระระหว่างปี   | (1,277,834)  | (1,014,969) | (886,689)            | (654,973) |
| ยอดคงเหลือปลายปี  | 3,986,402    | 3,693,067   | 2,078,032            | 2,274,927 |

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 38.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | 2566         | 2565      | 2566                 | 2565      |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้                                      | 1,381,336    | 1,430,018 | 880,950              | 1,038,070 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า  | 195,977      | 161,493   | 106,532              | 98,824    |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น                                   | 397,294      | 474,469   | 559,669              | 542,417   |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์<br>อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ        | 160          | 63,256    | 118                  | -         |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่า<br>ผันแปรที่ไม่อิงดัชนีหรืออัตรา | 597,684      | 216,507   | 2,118,310            | 1,272,372 |

กลุ่มบริษัทที่มีสัญญาเช่าซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามยอดขาย อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 10 ปี

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,273 ล้านบาท (2565: 1,769 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,565 ล้านบาท 2565: 2,470 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งยังไม่เริ่มมีผลได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 36.2

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | งบการเงินรวม      |                           |                        |           |                    |                         |           |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|
|  | สิทธิ<br>ใบอนุญาต | ความสัมพันธ์<br>กับลูกค้า | โปรแกรม<br>คอมพิวเตอร์ | ลิขสิทธิ์ | สินทรัพย์          | งานระหว่างทำ            | รวม       |
|  |                   |                           |                        |           | ไม่มีตัวตน<br>อื่น | สินทรัพย์<br>ไม่มีตัวตน |           |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:</b>   |                   |                           |                        |           |                    |                         |           |
| ราคาทุน  | 797,439           | 430,857                   | 156,422                | 41,189    | 32,239             | 938                     | 1,459,084 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม   | (606,858)         | (50,328)                  | (88,159)               | (12,643)  | (11,886)           | -                       | (769,874) |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  | (125,460)         | -                         | (80)                   | -         | -                  | -                       | (125,540) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   | 65,121            | 380,529                   | 68,183                 | 28,546    | 20,353             | 938                     | 563,670   |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:</b>   |                   |                           |                        |           |                    |                         |           |
| ราคาทุน  | 797,439           | -                         | 140,149                | 41,176    | 31,469             | 3,189                   | 1,013,422 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม   | (549,400)         | -                         | (69,971)               | (8,223)   | (3,702)            | -                       | (631,296) |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  | (125,460)         | -                         | (80)                   | -         | -                  | -                       | (125,540) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ   |                   |                           |                        |           |                    |                         |           |
| ตามที่รายงานไว้เดิม  | 122,579           | -                         | 70,098                 | 32,953    | 27,767             | 3,189                   | 256,586   |
| บวก: มูลค่าสุทธิของ<br>สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่<br>ระบุได้จากการซื้อ<br>บริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) | -                 | 430,857                   | -                      | -         | -                  | -                       | 430,857   |
| หัก: ค่าตัดจำหน่าย   | -                 | (21,625)                  | -                      | -         | -                  | -                       | (21,625)  |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิหลัง<br>ปรับปรุง   | 122,579           | 409,232                   | 70,098                 | 32,953    | 27,767             | 3,189                   | 665,818   |

|                                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                         |                     |          |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                                  | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | งานระหว่างทำ        |          |
|                                  |                      |                         | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | รวม      |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:</b> |                      |                         |                     |          |
| ราคาทุน                          | 126,416              | 9,038                   | 637                 | 136,091  |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม           | (70,292)             | (6,511)                 | -                   | (76,803) |
| หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า          | (80)                 | -                       | -                   | (80)     |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ           | 56,044               | 2,527                   | 637                 | 59,208   |
| <b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:</b> |                      |                         |                     |          |
| ราคาทุน                          | 119,853              | 9,038                   | 3,186               | 132,077  |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม           | (55,094)             | (2,705)                 | -                   | (57,799) |
| หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า          | (80)                 | -                       | -                   | (80)     |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ           | 64,679               | 6,333                   | 3,186               | 74,198   |

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | งบการเงินรวม   |          | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|--|----------------|----------|----------------------|----------|
|  | 2566           | 2565     | 2566                 | 2565     |
|  | (ปรับปรุงใหม่) |          |                      |          |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี                                     | 665,818        | 287,810  | 74,198               | 84,477   |
| ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่า                |                |          |                      |          |
| สินทรัพย์จากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)                  | -              | 409,232  | -                    | -        |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - มูลค่าตามบัญชี (หมายเหตุ 12) | -              | 2,064    | -                    | -        |
| เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทร่วม                        |                |          |                      |          |
| เป็นบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)                                 | 522            | -        | -                    | -        |
| ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                       | 11,647         | 8,344    | 2,460                | 7,350    |
| ซื้อลิขสิทธิ์  | 13             | 23,927   | -                    | -        |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                                  | 770            | 22,776   | -                    | 345      |
| ซื้องานระหว่างทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                          | 1,853          | 772      | 1,554                | 772      |
| ค่าตัดจำหน่าย  | (116,953)      | (89,107) | (19,004)             | (18,746) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี                                    | 563,670        | 665,818  | 59,208               | 74,198   |

## 18. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

|  | งบการเงินรวม |                        |
|--|--------------|------------------------|
|  | 2566         | 2565<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| <b>ราคาทุน</b>                             |              |                        |
| ยอดคงเหลือต้นปี                            | 762,770      | 51,387                 |
| ซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี (หมายเหตุ 12)    | -            | 711,383                |
| ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2) | (1,895)      | -                      |
| ยอดคงเหลือปลายปี                           | 760,875      | 762,770                |
| <b>ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>                  |              |                        |
| ยอดคงเหลือต้นปี                            | -            | -                      |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี                         | 15,000       | -                      |
| ยอดคงเหลือปลายปี                           | 15,000       | -                      |
| <b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>                 |              |                        |
| ยอดคงเหลือต้นปี                            | 760,875      | 762,770                |
| ยอดคงเหลือปลายปี                           | 745,875      | 762,770                |

กลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|             | บริษัท อินดิเพนเด็นท์<br>อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์<br>จำกัด | บริษัท อควา แอด จำกัด<br>(มหาชน) และบริษัท<br>บอร์ดเวย์มีเดีย จำกัด | รวม     |
|-------------|---|---|---------|
| ค่าความนิยม | 49,492  | 711,383   | 760,875 |

กลุ่มบริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี



ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

|                   | บริษัท อินดิเพนเด็นท์<br>อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด | บริษัท อควา แอ๊ด จำกัด<br>(มหาชน) และบริษัท บอร์ด<br>เวย์มีเดีย จำกัด |
|-------------------|--|---|
| อัตราการเติบโต    | 5.0  | 5.0   |
| อัตรากิลดก่อนภาษี | 9.6  | 14.6  |

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจาก ผลประกอบการในอดีต, การคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตรากิลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ในระหว่างปี 2566 เนื่องจากกระแสความนิยมในธุรกิจไอคอลลีเกิร์ตกรู๊ปยังไม่เป็นไปตามแผนการที่คาดไว้ ในปีนี้ทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2565: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

#### 19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

|                              | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                              | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565    |
| เงินประกันการเช่าพื้นที่     | 69,932       | 67,181  | 32,449               | 29,954  |
| เงินประกันอื่น ๆ             | 27,416       | 35,673  | 4,990                | 16,107  |
| ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน | 110,312      | 159,298 | -                    | 78,513  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 207,660      | 262,152 | 37,439               | 124,574 |

#### 20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ถึง 3.70 ต่อปี (2565: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ถึง 4.15 ต่อปี)

## 21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

|  | งบการเงินรวม     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|  | 2566             | 2565             | 2566                 | 2565             |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน              | 81,041           | 72,276           | 394,987              | 349,362          |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน           | 579,188          | 448,640          | 460,711              | 371,983          |
| เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน             | 10,000           | 10,000           | -                    | -                |
| เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน          | 132,547          | 214,411          | 132,547              | 214,411          |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                | 3,319            | 9,283            | 808                  | 207              |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน             | 53,688           | 41,861           | 48,420               | 32,128           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          | 47,258           | 38,812           | 823,093              | 289,373          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       | 484,810          | 361,127          | 210,476              | 123,207          |
| เงินปันผลค้างจ่าย                                    | 321,436          | 300,531          | 321,435              | 300,531          |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 129,063          | 196,450          | 125,811              | 184,041          |
| <b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>              | <b>1,842,350</b> | <b>1,693,391</b> | <b>2,518,288</b>     | <b>1,865,243</b> |

## 22. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

| เงินกู้   | อัตราดอกเบี้ย<br>(ร้อยละต่อปี) | ชำระคืนเป็นรายเดือน                    | งบการเงินรวม |       |
|---|--------------------------------|--|--------------|-------|
|   |                                |  | 2566         | 2565  |
| 1   | MLR+1                          | เริ่มเดือนสิงหาคม 2559 ถึงสิงหาคม 2566 | -            | 645   |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                        |                                |  | -            | (645) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |                                |  | -            | -     |

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินของกรรมการของบริษัทย่อย โดยในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวนและอยู่ระหว่างไถ่ถอนหลักประกันจากธนาคาร

### 23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- ก) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 0.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 434,847,627.50 บาท เป็น 434,847,626.90 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 6 หุ้นที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 434,847,626.90 บาท เป็น 443,247,626.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
- ข) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) และ/หรือบริษัทย่อยของ AQUA ที่ AQUA กำหนด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 7.22 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และโอนหุ้นให้แก่ AQUA แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

### 24. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ออก “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1” (PLANB-W1) จำนวน 155,302,358 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า PLANB-W1 มีอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 8 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิของ PLANB-W1 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งแรกคือวันที่ 12 เมษายน 2565 และครั้งถัดไปทุกวัน ทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือนนับจากวันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งก่อนหน้า และครบกำหนดอายุวันที่ 13 มกราคม 2568 ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,170,230 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

2,170,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 8 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 26 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,749 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 8 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 26 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,214,695 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,214,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 8 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

## 25. ตำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 26. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

|  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |                  |                      |                  |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|  | งบการเงินรวม                     |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                  |
|  | 2566                             | 2565             | 2566                 | 2565             |
| <b>ประเภทของสินค้าหรือบริการ</b>   |                                  |                  |                      |                  |
| รายได้จากการขาย  | 203,152                          | 236,792          | -                    | -                |
| รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการให้เช่าเวลาในการโฆษณา | 6,707,751                        | 5,440,205        | 6,657,532            | 5,149,008        |
| รายได้ค่าบริการสิทธิ   | 117,380                          | 130,297          | 117,380              | 130,297          |
| รายได้ค่าบริการศิลปิน รายได้จากบริการการจัดและบริหารกิจกรรม                        | 1,329,907                        | 769,322          | 1,669                | 2,115            |
| รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ และคอนเทนต์  | 6,736                            | 13,376           | -                    | -                |
| <b>รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</b>   | <b>8,364,926</b>                 | <b>6,589,992</b> | <b>6,776,581</b>     | <b>5,281,420</b> |
| <b>จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้</b>   |                                  |                  |                      |                  |
| รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง   | 7,461,276                        | 6,029,394        | 6,659,201            | 5,150,715        |

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

|                                 | งบการเงินรวม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                 | 2566         | 2565      | 2566                 | 2565      |
| รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง   | 903,650      | 560,598   | 117,380              | 130,705   |
| รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 8,364,926    | 6,589,992 | 6,776,581            | 5,281,420 |

## 27. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

|  | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
|  | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565    |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม          | 38,352       | 14,021  | 36,911               | 13,192  |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 195,977      | 161,899 | 106,532              | 98,999  |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของสัญญาบริการ         | 21,963       | 5,413   | 21,963               | 5,413   |
| รวม                                      | 256,292      | 181,333 | 165,406              | 117,604 |

## 28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม   |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | 2566           | 2565      | 2566                 | 2565      |
|   | (ปรับปรุงใหม่) |           |                      |           |
| เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 762,601        | 586,104   | 390,717              | 296,133   |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย               | 2,390,436      | 2,428,938 | 1,463,599            | 1,659,093 |
| ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า                   | -              | (50,992)  | -                    | (41,170)  |
| ค่าเช่าและค่าบริการ                         | 1,012,066      | 862,425   | 2,779,117            | 1,876,608 |
| ต้นทุนขาย                                   | 96,622         | 89,362    | -                    | -         |
| ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน                     | 128,660        | 113,517   | 51,346               | 47,317    |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย               | 101,357        | 47,558    | 101,357              | 47,395    |
| ค่าผลิตภาพโฆษณา                             | 299,771        | 293,148   | 71,983               | 66,278    |
| ค่านายหน้า                                  | 89,837         | 75,610    | 77,885               | 66,532    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                     | 69,095         | 81,287    | 43,070               | 61,661    |
| ค่าใช้จ่ายในการรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา   | 744,538        | 254,543   | -                    | -         |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน             | 63,343         | -         | 63,343               | 68,622    |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม           | 15,000         | -         | -                    | -         |

## 29. สิทธิประโยชน์สำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) ได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากกรมสรรพากรเพื่อให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิคด้านการสนับสนุน ด้านบริหารการเงินและประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ เอ็มเอสดีได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 เอ็มเอสดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

**30. รายละเอียดการจ่ายกำไรได้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม**

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. ตามใบอนุญาตเลขที่ TEL 1/2558/049 โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2568

ข้อมูลการแจกแจงรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางของประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แสดงได้ดังนี้

1. รายละเอียดของรายได้ที่เกี่ยวข้องและต้องนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|---|----------------------|----------|
|   | 2566                 | 2565     |
| <b>ใบอนุญาตเลขที่ TEL 1/2558/049</b>                |                      |          |
| - รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง | -                    | -        |
| <b>รวมรายได้ที่นำมาคำนวณ</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b> |

2. รายละเอียดของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ต้องนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
(หน่วย: พันบาท)

|                               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
|                               | 2566                 | 2565      |
| <b>ประเภทรายได้</b>           |                      |           |
| - รายได้จากการขายและให้บริการ | 6,776,581            | 5,281,420 |
| - รายได้เงินปันผล             | 168,346              | 48,500    |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| - รายได้อื่น   | 43,503    | 51,998    |
| - ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ<br>ตราสารอนุพันธ์ | -         | (736)     |
| - กำไรจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์                            | -         | 24,268    |
| - กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า                                  | 1,059     | 161       |
| รวมรายได้ที่ไม่นำมาคำนวณ                                     | 6,989,489 | 5,405,611 |

3. สรุปรายได้รวมเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

|  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|--|----------------------|-----------|
|  | 2566                 | 2565      |
| <b>ประเภทรายได้</b>                                      |                      |           |
| รวมรายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม<br>แบบที่หนึ่ง | -                    | -         |
| รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต                     | 6,989,489            | 5,405,611 |
| ยอดรวมรายได้ตามหน้างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                 | 6,989,489            | 5,405,611 |

31. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี คำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ หลังจากบวกกลับด้วย  
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

ในส่วนของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ภาษีเงินได้สำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของ  
กำไรสุทธิหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี  
ภายใต้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
การลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่  
ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                              | งบการเงินรวม   |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
|                              | 2566           | 2565    | 2566                 | 2565    |
|                              | (ปรับปรุงใหม่) |         |                      |         |
| <b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>  |                |         |                      |         |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 187,941        | 182,898 | 187,299              | 159,841 |

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ       |         |         |         |         |
| การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน                          | -       | 321     | -       | 321     |
| <b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>                     |         |         |         |         |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง          |         |         |         |         |
| ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว            | 58,676  | 26,162  | (8,818) | 2,144   |
| <b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร</b> |         |         |         |         |
| หรือขาดทุน   | 246,617 | 209,381 | 178,481 | 162,306 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

|   | (หน่วย: พันบาท) |               |                      |               |
|---|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
|   | งบการเงินรวม    |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |               |
|   | 2566            | 2565          | 2566                 | 2565          |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) |                 |               |                      |               |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน        |                 |               |                      |               |
| ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   | (25,164)        | 45,166        | (25,164)             | 45,166        |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) |                 |               |                      |               |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์          |                 |               |                      |               |
| ประกันภัย                                       | 498             | (1,956)       | 498                  | -             |
| <b>รวม</b>                                      | <b>(24,666)</b> | <b>43,210</b> | <b>(24,666)</b>      | <b>45,166</b> |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

|   | (หน่วย: พันบาท) |               |                      |           |
|---|-----------------|---------------|----------------------|-----------|
|   | งบการเงินรวม    |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|   | 2566            | 2565          | 2566                 | 2565      |
|   | (ปรับปรุงใหม่)  |               |                      |           |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                | 1,193,923       | 904,922       | 953,988              | 701,026   |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล                           | ร้อยละ 0 - 20   | ร้อยละ 0 - 20 | ร้อยละ 20            | ร้อยละ 20 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี    | 253,413         | 190,410       | 190,798              | 140,205   |
| ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ      |                 |               |                      |           |
| การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน                         | -               | 321           | -                    | 321       |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้    | 3,115           | 5,760         | -                    | -         |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึก    |                 |               |                      |           |
| ในปีก่อนแต่นำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี               | (7,437)         | (765)         | -                    | -         |
| การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี |                 |               |                      |           |
| ของงวดก่อน  | (2,243)         | -             | -                    | -         |



(หน่วย: พันบาท)

|   | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
|   | 2566         | 2565    | 2566                 | 2565    |
| สินทรัพย์ภำยเงินได้รอกการตัดบัญชีจากการซื้อบริษัทย่อย   | -            | (8,106) | -                    | -       |
| ผลกระทบทางภำยเงินได้สำหรับ:                             |              |         |                      |         |
| ค้ำใช้จ้ำยที่ไม่ถือเป็นรายจ้ำยทางภำย                    | 3,232        | 21,883  | 23,380               | 31,480  |
| ค้ำใช้จ้ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น                     | (2,530)      | (111)   | (2,028)              | -       |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภำยเงินได้                      | (11)         | (11)    | (33,669)             | (9,700) |
| อื่นๆ   | (922)        | -       | -                    | -       |
| รวม   | (231)        | 21,761  | (12,317)             | 21,780  |
| ค้ำใช้จ้ำยภำยเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก้ำไรหรือขำดทุน | 246,617      | 209,381 | 178,481              | 162,306 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำยเงินได้รอกการตัดบัญชี และหนี้สินภำยเงินได้รอกการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบแสดงฐานะการเงิน |           |                      |         |
|---|-------------------|-----------|----------------------|---------|
|   | งบการเงินรวม      |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|   | 2566              | 2565      | 2566                 | 2565    |
|   | (ปรับปรุงใหม่)    |           |                      |         |
| <b>สินทรัพย์ภำยเงินได้รอกการตัดบัญชี</b>                          |                   |           |                      |         |
| ค้ำเพื่อผลขำดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                     | 16,402            | 14,728    | 11,438               | 8,678   |
| ค้ำเพื่อการค้ำยค้ำของสินค้ำคงเหลือ                                | 1,938             | 1,896     | -                    | -       |
| ค้ำเพื่อการค้ำยค้ำของสินทรัพย์                                    | 1,287             | 1,263     | 1,263                | 1,263   |
| ค้ำเพื่อการค้ำยค้ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                          | 16                | 16        | 16                   | 16      |
| ล้ำรอกผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                                 | 7,666             | 3,167     | 5,022                | 2,177   |
| ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขำยธรรมของเงินลงทุน | 147,919           | 173,072   | 147,918              | 173,072 |
| สัญญาเช่า   | 56,788            | 45,515    | 29,164               | 25,463  |
| ขำดทุนทางภำยเงินได้ที่ยังไม่ได้ใช้                                | 85,065            | 98,373    | -                    | -       |
| อื่นๆ   | 4,598             | 1,755     | -                    | -       |
| รวม   | 321,679           | 339,785   | 194,821              | 210,669 |
| <b>หนี้สินภำยเงินได้รอกการตัดบัญชี</b>                            |                   |           |                      |         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการวัดมูลค่าขำยธรรมของ                      |                   |           |                      |         |
| สินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาของ                          |                   |           |                      |         |
| บริษัทย่อยตั้งแต่วันซื้อ  | (86,637)          | (101,358) | -                    | -       |
| อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าขำยธรรมของ                      |                   |           |                      |         |
| สินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาของ                          | (21,598)          | (23,498)  | -                    | -       |

(หน่วย: พันบาท)

|   | งบแสดงฐานะการเงิน |           |                      |         |
|---|-------------------|-----------|----------------------|---------|
|   | งบการเงินรวม      |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|   | 2566              | 2565      | 2566                 | 2565    |
| บริษัทย่อยตั้งแต่วันซื้อ                  |                   |           |                      |         |
| รวม                                       | (108,235)         | (124,856) | -                    | -       |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | 213,444           | 214,929   | 194,821              | 210,669 |

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 435 ล้านบาท (2565: 492 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2571 (2565: 2570)

### 32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

|  | งบการเงินรวม   |          |                      |                      |                |        |
|--|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
|  | กำไรสำหรับงวด  |          | จำนวนหุ้นสามัญ       |                      | กำไรต่อหุ้น    |        |
|  | 2566           | 2565     | ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | 2566           | 2565   |
|  | (ปรับปรุงใหม่) |          |                      |                      | (ปรับปรุงใหม่) |        |
|  | (พันบาท)       | (พันบาท) | (พันหุ้น)            | (พันหุ้น)            | (บาท)          | (บาท)  |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>  |                |          |                      |                      |                |        |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   | 911,246        | 685,874  | 4,281,650            | 4,250,471            | 0.2128         | 0.1614 |
| <b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>  |                |          |                      |                      |                |        |
| PLANB-W1   | -              | -        | 10,756               | -                    |                |        |
| <b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>   |                |          |                      |                      |                |        |
| กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ | 911,246        | 685,874  | 4,292,406            | 4,250,471            | 0.2123         | 0.1614 |
| <b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>  |                |          |                      |                      |                |        |
|  | กำไรสำหรับงวด  |          | จำนวนหุ้นสามัญ       |                      | กำไรต่อหุ้น    |        |
|  | 2566           | 2565     | ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | 2566           | 2565   |
|  | (พันบาท)       | (พันบาท) | (พันหุ้น)            | (พันหุ้น)            | (บาท)          | (บาท)  |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>  |                |          |                      |                      |                |        |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   | 775,508        | 538,719  | 4,281,650            | 4,250,471            | 0.1811         | 0.1267 |
| <b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>  |                |          |                      |                      |                |        |
| PLANB-W1   | -              | -        | 10,756               | -                    |                |        |
| <b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>   |                |          |                      |                      |                |        |
| กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ | 775,508        | 538,719  | 4,292,406            | 4,250,471            | 0.1807         | 0.1267 |

### 33. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามการกำกับดูแลของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสองส่วนงานหลักคือ ส่วนงานสื่อโฆษณาและส่วนงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด ส่วนงานสื่อโฆษณาประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการรับจ้างทำสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณาและให้เช่าเวลาในการโฆษณา ส่วนงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดประกอบด้วย ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (โดยบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ติสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยลีก จำกัด และการให้สิทธิในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทางพาณิชย์จากการเผยแพร่ภาพและแพร่เสียงในประเทศไทย สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2563 และกีฬาเอเชียนเกมส์ 2565 กับการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยบริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย (บริษัท โกลเบลค สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด) และสื่อโฆษณาออนไลน์ (บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม จำกัด) กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย และบริษัทย่อยสามแห่งดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีรายได้ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

|   | (หน่วย: ล้านบาท) |       |                                      |       |                     |         |                |       |
|---|------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------|---------|----------------|-------|
|   | ส่วนงานสื่อโฆษณา |       | ส่วนงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด |       | ตัดรายการระหว่างกัน |         | รวม            |       |
|   | 2566             | 2565  | 2566                                 | 2565  | 2566                | 2565    | 2566           | 2565  |
|   | (ปรับปรุงใหม่)   |       | (ปรับปรุงใหม่)                       |       | (ปรับปรุงใหม่)      |         | (ปรับปรุงใหม่) |       |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก                               | 8,916            | 7,095 | 1,889                                | 1,316 | (2,440)             | (1,821) | 8,365          | 6,590 |
| กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน                       | 2,261            | 1,700 | 243                                  | 105   | -                   | -       | 2,504          | 1,805 |
| รายได้อื่น  |                  |       |                                      |       |                     |         | 81             | 116   |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ          |                  |       |                                      |       |                     |         | (466)          | (303) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                               |                  |       |                                      |       |                     |         | (649)          | (519) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม                   |                  |       |                                      |       |                     |         | (15)           | -     |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม |                  |       |                                      |       |                     |         | (5)            | (13)  |

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| ต้นทุนทางการเงิน              | (256) | (181) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,194 | 905   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         | (247) | (209) |
| กำไรสำหรับปี                  | 947   | 696   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 407 ล้านบาท และ 395 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสื่อโฆษณา (2565: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 398 ล้านบาท และ 373 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสื่อโฆษณา)

### 34. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท (2565: 9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2565: 6 ล้านบาท)

### 35. เงินปันผล

| เงินปันผล                            | อนุมัติโดย  | เงินปันผลจ่าย<br>(ล้านบาท) | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น<br>(บาท) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| เงินปันผลระหว่างกาล<br>สำหรับปี 2565 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ<br>เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 | 299.98                     | 0.0701                        |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565            |   | 299.98                     | 0.0701                        |
| เงินปันผลระหว่างกาล<br>สำหรับปี 2566 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ<br>เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 | 320.86                     | 0.0748                        |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2566            |   | 320.86                     | 0.0748                        |

### 36. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 36.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 283 ล้านบาท (2565: 251 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจำนวนเงินประมาณ 244 ล้านบาท (2565: 186 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างอุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

### 36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                              | งบการเงินรวม |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |       |
|------------------------------|--------------|--------|----------------------|-------|
|                              | 2566         | 2565   | 2566                 | 2565  |
| ภายใน 1 ปี                   | 11,410       | 2,205  | 1,596                | 1,000 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 22,584       | 10,135 | 3,192                | 4,000 |
| มากกว่า 5 ปี                 | 797          | 2,000  | -                    | 2,000 |
| รวม                          | 34,791       | 14,340 | 4,788                | 7,000 |

- ข) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเพิ่มเติมตามสัญญาเช่ากับ 9 คู่สัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม กรณีที่มีรายได้จากการโฆษณาบนพื้นที่เช่าดังกล่าวเกินกว่าขั้นต่ำที่ระบุในสัญญา โดยจ่ายส่วนแบ่งในอัตราที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

### 36.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

- ก) บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการขาย และบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ”) และบริษัท ไทยลีก จำกัด (“ไทยลีก”) ประจำปี 2564 - 2571 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้

- การประกันรายได้ขั้นต่ำให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และไทยลีกจำนวน 400 ล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2564 - 2571 ที่สัญญามีผลบังคับใช้
- บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหาร จำนวนร้อยละ 20 - 25 ของรายได้ที่เกิดจากการบริหารสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

- ข) ในเดือนกรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้สิทธิร่วมบริหารจัดการพื้นที่จ่อโฆษณาจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทต้องจ่ายค่าบริหารเป็นรายไตรมาส ซึ่งอัตราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายสื่อโฆษณาในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

### 36.4 ภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันจำนวนเงินประมาณ 668 ล้านบาท (2565: 643 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ จำนวนเงินประมาณ 417 ล้านบาท (2565: 474 ล้านบาท) ซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามสัญญาบางประการในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท หนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯ

### 36.5 กติฟ้องร้อง

ก) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในคดีผิดสัญญา โดยโจทก์ฟ้องร้องเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินค่าตอบแทนให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยรวมถึงใช้แทนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นศาลให้แก่โจทก์ ซึ่งบริษัทย่อยจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวน 0.2 ล้านบาทในปี 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บริษัทย่อยดำเนินการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวน 0.2 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องศาลแพ่งในกรณีรุกล้ำพื้นที่และสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยโจทก์เรียกค่าเสียหายจำนวน 6.38 ล้านบาท และ 0.88 ล้านบาทต่อเดือนจนกว่าจะดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาออกไปจากพื้นที่เช่า ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมิได้ตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับคดีฟ้องร้องดังกล่าวในงบการเงินรวมเนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดีนี้

### 37. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|-----------------------------------|---------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566          |         |
| ระดับ 1                           | ระดับ 2 |

#### สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุน

838,800

-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

**สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุน

712,980

-

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**38. เครื่องมือทางการเงิน****38.1 ตราสารอนุพันธ์**

**ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง**

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญา 12 เดือน

**38.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน**

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

**ความเสี่ยงด้านเครดิต**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

**ลูกหนี้การค้า**

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภท



ของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

## ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์บริหารความเสี่ยงดังกล่าว

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการลูกค้าและรับค่าบริการจากผู้ให้บริการบางรายเป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกค้าและจ่ายชำระเจ้าหนี้ในระยะเวลาอันสั้น

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญในระดับต่ำเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|  | งบการเงินรวม             |              |                    |                       |               |              |                             |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |              |                    |                       |               |              |                             |
|  | อัตราดอกเบี้ยคงที่       |              |                    | ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด | อัตราดอกเบี้ย |              | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
| ภายใน 1 ปี                                     | 1 ถึง 5 ปี               | มากกว่า 5 ปี | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย |                       | รวม           |              |                             |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>                     |                          |              |                    |                       |               |              |                             |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | -                        | -            | -                  | 1,096                 | -             | 1,096        | หมายเหตุ 7                  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | -                        | -            | -                  | -                     | 2,761         | 2,761        | -                           |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 27                       | -            | -                  | -                     | -             | 27           | 1.50 - 6.25                 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน                | -                        | 8            | -                  | -                     | -             | 8            | หมายเหตุ 11                 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น            | -                        | -            | -                  | -                     | 839           | 839          | -                           |
| <b>รวม</b>                                     | <b>27</b>                | <b>8</b>     | <b>-</b>           | <b>1,096</b>          | <b>3,600</b>  | <b>4,731</b> |                             |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>                       |                          |              |                    |                       |               |              |                             |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร                            | 815                      | -            | -                  | -                     | -             | 815          | หมายเหตุ 20                 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                  | -                        | -            | -                  | -                     | 1,842         | 1,842        | -                           |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                            | 1,142                    | 1,610        | 1,234              | -                     | -             | 3,986        | 1.96 - 6.04                 |
| <b>รวม</b>                                     | <b>1,957</b>             | <b>1,610</b> | <b>1,234</b>       | <b>-</b>              | <b>1,842</b>  | <b>6,643</b> |                             |

(หน่วย: ล้านบาท)

|  | งบการเงินรวม             |              |              |                           |                        |              | อัตราดอกเบี้ย<br>(ร้อยละต่อปี) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |              |              |                           |                        |              |                                |
|  | อัตราดอกเบี้ยคงที่       |              |              | ปรับขึ้นลง<br>ตามราคาตลาด | อัตราดอกเบี้ย          |              |                                |
|  | ภายใน 1 ปี               | 1 ถึง 5 ปี   | มากกว่า 5 ปี |                           | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |                                |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>                     |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | -                        | -            | -            | 541                       | 3                      | 544          | หมายเหตุ 7                     |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | -                        | -            | -            | -                         | 2,230                  | 2,230        | -                              |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 46                       | -            | -            | -                         | -                      | 46           | 1.50 - 6.25                    |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน                | -                        | 9            | -            | -                         | -                      | 9            | หมายเหตุ 11                    |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น            | -                        | -            | -            | -                         | 713                    | 713          | -                              |
| <b>รวม</b>                                     | <b>46</b>                | <b>9</b>     | <b>-</b>     | <b>541</b>                | <b>2,946</b>           | <b>3,542</b> |                                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>                       |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร                            | 1,056                    | -            | -            | -                         | -                      | 1,056        | หมายเหตุ 20, 22                |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                  | -                        | -            | -            | -                         | 1,693                  | 1,693        | -                              |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                            | 1,097                    | 1,154        | 1,442        | -                         | -                      | 3,693        | 2.14 - 6.01                    |
| <b>รวม</b>                                     | <b>2,153</b>             | <b>1,154</b> | <b>1,442</b> | <b>-</b>                  | <b>1,693</b>           | <b>6,442</b> |                                |

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ     |              |              |                           |                        |              | อัตราดอกเบี้ย<br>(ร้อยละต่อปี) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                     | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |              |              |                           |                        |              |                                |
|                                     | อัตราดอกเบี้ยคงที่       |              |              | ปรับขึ้นลง<br>ตามราคาตลาด | อัตราดอกเบี้ย          |              |                                |
|                                     | ภายใน 1 ปี               | 1 ถึง 5 ปี   | มากกว่า 5 ปี |                           | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |                                |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>          |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | -                        | -            | -            | 680                       | -                      | 680          | หมายเหตุ 7                     |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น         | -                        | -            | -            | -                         | 2,700                  | 2,700        | -                              |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | -                        | -            | -            | -                         | 839                    | 839          | -                              |
| <b>รวม</b>                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>680</b>                | <b>3,539</b>           | <b>4,219</b> |                                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>            |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร                 | 815                      | -            | -            | -                         | -                      | 815          | หมายเหตุ 20                    |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น       | -                        | -            | -            | -                         | 2,518                  | 2,518        | -                              |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                 | 797                      | 1,105        | 176          | -                         | -                      | 2,078        | 2.71 - 6.04                    |
| <b>รวม</b>                          | <b>1,612</b>             | <b>1,105</b> | <b>176</b>   | <b>-</b>                  | <b>2,518</b>           | <b>5,411</b> |                                |

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ     |              |              |                           |                        |              | อัตราดอกเบี้ย<br>(ร้อยละต่อปี) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                     | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |              |              |                           |                        |              |                                |
|                                     | อัตราดอกเบี้ยคงที่       |              |              | ปรับขึ้นลง<br>ตามราคาดาลด | อัตราดอกเบี้ย          |              |                                |
|                                     | ภายใน 1 ปี               | 1 ถึง 5 ปี   | มากกว่า 5 ปี |                           | ไม่มีอัตรา<br>ดอกเบี้ย | รวม          |                                |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>          |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | -                        | -            | -            | 260                       | -                      | 260          | หมายเหตุ 7                     |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น         | -                        | -            | -            | -                         | 2,111                  | 2,111        | -                              |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | -                        | -            | -            | -                         | 713                    | 713          | -                              |
| <b>รวม</b>                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>260</b>                | <b>2,824</b>           | <b>3,084</b> |                                |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>            |                          |              |              |                           |                        |              |                                |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร                 | 1,035                    | -            | -            | -                         | -                      | 1,035        | หมายเหตุ 20                    |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น       | -                        | -            | -            | -                         | 1,865                  | 1,865        | -                              |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                 | 780                      | 1,378        | 117          | -                         | -                      | 2,275        | 2.71 - 6.04                    |
| <b>รวม</b>                          | <b>1,815</b>             | <b>1,378</b> | <b>117</b>   | <b>-</b>                  | <b>1,865</b>           | <b>5,175</b> |                                |

กลุ่มบริษัทได้วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการและเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

#### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส่วนใหญ่ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี กลุ่มบริษัทได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                      | งบการเงินรวม |          |         |           |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|
|                                      | ไม่เกิน      |          | มากกว่า |           |
|                                      | 1 ปี         | 1 - 5 ปี | 5 ปี    | รวม       |
| <b>รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์</b> |              |          |         |           |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                   | 815,000      | -        | -       | 815,000   |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น        | 1,842,350    | -        | -       | 1,842,350 |

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| หนี้สินตามสัญญาเช่า              | 1,312,669 | 2,104,664 | 1,784,451 | 5,201,784 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 3,970,019 | 2,104,664 | 1,784,451 | 7,859,134 |

(หน่วย: พันบาท)

|                                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |         |           |
|----------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|
|                                  | ไม่เกิน              | มากกว่า   |         | รวม       |
|                                  | 1 ปี                 | 1 - 5 ปี  | 5 ปี    |           |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์    |                      |           |         |           |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น               | 815,000              | -         | -       | 815,000   |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    | 2,518,288            | -         | -       | 2,518,288 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า              | 878,984              | 1,263,189 | 189,881 | 2,332,054 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 4,212,272            | 1,263,189 | 189,881 | 5,665,342 |

### 38.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.82:1 (2565: 0.88:1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.71:1 (2565: 0.77:1)

### 40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567